


บรรณาธิการแถลง

	 สวัสดีปีใหม่	 ๒๕๖๔	 กองบรรณาธิการขอส่งความปรารถนาดี

อันอบอุ่นนี้ให้แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน	 มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่ง																

การเริม่ต้นใหม่ของปี	การงานเจรญิก้าวหน้า	มสีขุภาพแขง็แรง	ปราศจาก

โรคภัย	 และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป	 ปีใหม่ปีนี้คนไทยยังคงต้องเฝ้าระวังกับ

สถานการณ์โควดิ-19	ทีร่ะบาดเพิม่มากขึน้	เราคนไทยทกุคนต้องร่วมด้วย

ช่วยกัน	การ์ดอย่าตก	ที่ส�าคัญคือ	อย่าปล่อยให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ต้องตกเป็นภาระและหน้าที่ของรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย	์																			

เพียงล�าพังฝ่ายเดียว	 หากเช่นนั้นแล้วการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคงไม่																				

บังเกิดผลอย่างที่หลายฝ่ายต้องการจะให้เป็น	มาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดอย่างง่ายๆ	 ด้วยการพร้อมใจกันสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่าง															

ถูกวิธี	ล้างมือบ่อยๆ	และเว้นระยะห่างทางสังคม

	 ส�าหรับเอกสารข่าวรัฐสภาฉบับนี้	 ในส่วนของภาพปก	 ได้น�า

ค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติของประธานรัฐสภา	 โดยเน้นย�้าในเรื่อง																														

ความซ่ือสตัย์สจุรติ	และการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองว่า	“สจุรติและซือ่สตัย์	

ยนืหยดัในหน้าท่ี	ตามวถิปีระชาธปิไตย”	ส่วนของเนือ้หาสาระของฉบบันี้

ได้น�าค�าอวยพรปีใหม่และความปรารถนาดีของประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง															

รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	คนท่ีสอง	และผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 

มาสู่ท่านผู้อ่าน	พร้อมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวของสภาผู้แทนราษฎรและ

การด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการในการลงพื้นที่เพื่อลงไปช่วยเหลือ

และแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	ท้ายนี้	 หวังเป็นอย่างยิ่ง

ท่านผู้อ่านจะได้รับสาระความรู้และประโยชน์ในวงงานรัฐสภาเพิม่มากขึน้

																																																													บรรณาธิการ

ปีที่  ๔๖  ฉบับที่  ๘๙๑  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

ที่ปรึกษา

	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ

	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางสิวาพร	 สุขเอียด

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ	 	 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร	

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาววารุณี	 แก้วสอาด





ค�ำปรำศรัย
นายชวน หลีกภัย

ประธำนรัฐสภำ และประธำนสภำผู้แทนรำษฎร
เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช ๒๕๖๔

พี่น้องชาวไทยที่เคารพรัก
	 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๔	 ในนามของรัฐสภา	 กระผม	 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน																				
ชาวไทยพร้อมใจกันตัง้จิตอธษิฐาน	อาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั	และอ�านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท้ั์งหลายในสากล	โปรดอภบิาล
ประทานพรให้	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินี	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์																		
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	และพระบรมวงศานุวงศ์	ทุกพระองค์	ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
	 พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก	ตลอดระยะเวลา	๑	ปีที่ผ่านมารัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ	ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการออกกฎหมาย	 การตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารตามวิถีทางประชาธิปไตย	 และการเป็นตัวแทน																		
ในการเสนอปัญหาของประชาชน	 รัฐสภาได้ท�าหน้าที่นี้อย่างแข็งขันจริงจัง	 และยังได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ																	
มาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน	 มีการเพ่ิมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน	 ของประชาชนต่อรัฐสภา	 นอกเหนือจาก																						
การร้องเรียนผ่านทางสมาชิกรัฐสภา	
	 เม่ือมีภัยจากธรรมชาติ	 หรือภัยอื่นใดเกิดขึ้น	 รัฐสภาไม่เพียงเสนอปัญหานั้นต่อฝ่ายบริหาร	 แต่เข้าไป																																
มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนด้วย	 กระผมจึงขอแสดงความชื่นชมสมาชิกรัฐสภา	 เจ้าหน้าที่																		
ทุกฝ่ายและผู้มีส่วนร่วมจาก	ทุกองค์กร	ทุกหน่วยงาน	รวมทั้งพี่น้องประชาชนไว้	ณ	โอกาสนี้	
	 นอกจากภาระหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมของประเทศชาติแล้ว	 ในส่วนของรัฐสภาเอง	ก็พยายามเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 หลักสุจริต	 โดยได้มีการริเริ่มโครงการ	 “บ้านเมืองสุจริต”															
เพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคส่วนต่าง	ๆ	ในการสร้างจิตส�านึกพื้นฐานให้กับเยาวชนและสังคม	โดยรัฐสภา
เองก็จะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้	 และเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน	 โครงการ														
ดังกล่าวนี้จะด�าเนินการโดยมุ่งเน้น	การประสานงานส่วนราชการ	และภาคเอกชน	ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการแล้ว	
	 อน่ึง	 ในห้วงเวลาที่สังคมมีความขัดแย้ง	 รัฐสภาได้รับมอบหมายให้ประสานงานและด�าเนินการโครงการ
สมานฉันท์	 ซึ่งรัฐสภาได้ใช้กลไกของหน่วยงานในก�ากับ	 ได้แก่	 สถาบันพระปกเกล้า	 มาร่วมกันหาแนวทางในการ																													
ลดความขัดแย้ง	 สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น	 กระผมเช่ือว่า	 คณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยบุคคล																					
หลายฝ่าย	 หลายองค์กร	 จะได้เร่ิมประชุมก�าหนดแนวทางในต้นปี	 ๒๕๖๔	 แต่สิ่งเหล่านี้จะส�าเร็จได้	 ก็ต้องได้รับ																													
การสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่าย
	 พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก	 ตลอดช่วงปีพุทธศักราช	๒๕๖๓	ประเทศไทยประสบปัญหาการระบาด
ของโรคโควดิ-19	ซึง่ส่งผลกระทบต่อทกุองค์กรรวมทัง้รฐัสภา	แต่รฐัสภากมิ็ให้โรคระบาดดงักล่าวมาเป็นอปุสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่	 จึงได้มีการปรับรูปแบบและเวลาในการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม	 และลดความเส่ียงต่อ																									
การติดเช้ือ	 ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาเองได้มีการปรับเวลาในการประชุม	 โดยงดการประชุมในช่วงเวลาที่มี																												
ความเสี่ยงสูงและประชุมชดเชยในภายหลัง	 กระผมขอชื่นชมบุคลากรทุกฝ่าย	 และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วม																													
ในการป้องกัน	และแก้ไขปัญหานี้
	 ในวาระขึน้ปีใหม่	กระผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั	และสิง่ทีพ่ีน้่องประชาชนเคารพนบัถอื	โปรดอภบิาล
ให้พี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าประสบความสุข	ความส�าเร็จ	และความเจริญก้าวหน้า	ตลอดปี	๒๕๖๔	และตลอดไป
สวัสดีปีใหม่ครับ





ค�ำอวยพรปีใหม่ พุทธศักรำช ๒๕๖๔
นายสุชาติ ตันเจริญ

รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร คนที่หนึ่ง

	 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	๒๕๖๔	นี้นั้น	กระผมขอกราบสวัสดีปีใหม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรัก

ทุกท่านครับ	แม้ว่าในรอบปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	ปัญหาภัยแล้ง	ปัญหา

น�้าท่วม	 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า	 และปัญหาวิกฤติหนักที่สุดก็คือ	 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า																		

สายพนัธุใ์หม่	2019	หรอื	“โควดิ-19”	ทีเ่กดิขึน้ต่อเนือ่งจนถึงปีใหม่นี	้ซึง่ส่งผลกระทบต่อพีน้่องประชาชน	ท�าให้เกดิความ

ยากล�าบากต่อวถิกีารด�าเนินชีวติ	ปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม	และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ	อย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน	แต่ด้วย

ความสามัคคี	ห่วงใยกันและกัน	ท�าให้พี่น้องประชาชนทุกท่านผนึกก�าลังต่อสู้ป้องกัน	จนท�าให้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่มีผู้เจ็บป่วยจากโควิด-19	 น้อยที่สุดประเทศหนึ่งของโลก	 แต่ถึงแม้ว่าในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ท่ีผ่านมา	

สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเราจะควบคุมได้ดีนั้น	จะกลับมาอยู่ในภาวะที่น่ากังวลใจอีกครั้งหนึ่งก็ตาม	ผมมีความเชื่อมั่น

ในความรูค้วามสามารถของบคุลากรทางการแพทย์	และเช่ือม่ันตระหนกัรู้ในความร่วมมือ	ร่วมใจกนัของพีน้่องประชาชน	

ที่มีสติที่ดี	ไม่ประมาท	ระมัดระวังป้องกันตนโดยการสวมหน้ากากอนามัย	หมั่นล้างมือบ่อย	ๆ	เว้นระยะห่างทางสังคม	

และเอาใจใส่ตรวจตราดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด	สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องป้องกัน	และยับยั้งการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19	ได้	และจะท�าให้เราผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน	เหมือนกับที่เคยผ่านกันมาได้ทุกครั้ง

	 กระผมในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	พร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ที่ได้รับเลือกตั้ง

จากพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน	 มีความตระหนักถึงความยากล�าบากที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว	 จึงขอส่งความ

ปรารถนาดี		ก�าลังใจและค�ามั่น	ที่จะตั้งใจ	และทุ่มเทก�าลังความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่	รวมทั้ง	จะใช้บทบาทหน้าที่

ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ที่จะท�าการช่วยเหลือแบ่งเบา	 และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน															

จะช่วยกันกอบกู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติ	และก้าวหน้าไปอย่างรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคง	

มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป

	 ในโอกาสน้ี	ผมขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนชาวไทยทกุคน	โปรดร่วมน้อมร�าลกึและปฏบิตัติามกระแสพระราช

ด�ารัส	 “รู้รักสามัคคี”และแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้พระราชทานไว้	 อันจะเป็นหนทางปฏิบัติ	 ที่จะน�าพวกเราผ่านพ้นวิกฤติและน�าความสุข																		

มาสู่ท่าน	ครอบครัว	และประเทศชาติสืบไป

	 ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่น้ี	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากล	 อีกทั้ง																	

พระบารมแีห่งองค์พระบาทสมเดจ็	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิาฯ	พระบรมราชนิ	ีโปรดอภบิาล	

และประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน	 จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล	 สมบูรณ์พูลผลด้วย																			

จตุรพิธพรชัย	มีความก้าวหน้าในชีวิต	คิดประสงค์สิ่งใด	ขอให้สัมฤทธิผล	สมดังปรารถนาทุกประการ





ค�ำอวยพรปีใหม่ พุทธศักรำช ๒๕๖๔
นายศุภชัย  โพธิ์สุ

รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร คนที่สอง

 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	๒๕๖๔	นี้	ผมนายศุภชัย		โพธิ์สุ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง 

ในนามของสภาผู้แทนราษฎร	ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมใจกันส่งความสุข	ความรัก	และความปรารถนาดีให้แก่กัน	

ในปีที่ผ่านมา	 เราได้ผ่านเร่ืองราวที่ดีและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ที่เข้ามา	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่าง	 ๆ																				

รวมถึงการร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาชนะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	หรือ	โควิด	-	19	ซึ่งประเทศไทยสามารถควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคได้ดี	ด้วยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง	และความร่วมมือจากทุกฝ่าย	แม้ในขณะนี้	โรคร้ายดังกล่าวได้

กลบัมาแพร่ระบาดอีกครัง้	ซึง่เป็นความเสีย่งทีเ่ราจะต้องใช้สตปัิญญาในการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไป	ด้วยความรกัสามคัคี	

ร่วมแรงร่วมใจ	ความเสียสละ	และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	ผมเชื่อมั่นว่า	ประเทศไทย	จะก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหา

ต่าง	ๆ	ไปได้ด้วยดี

	 ปีใหม่ทีก่�าลงัมาถงึ	เป็นปีแห่งความหวงั		เป็นปีทีเ่ราจะร่วมสร้างอนาคตด้วยกนั	ขอให้ความทกุข์ยากทัง้หลาย

ในปีที่ผ่านมาจงหมดสิ้นไป	และขอให้ปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	นี้	เป็นปีแห่งอนาคตและความหวังของเรา		

	 ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 พี่น้องทุกท่านจะใช้ช่วงเวลา	 	 ในเทศกาลแห่ง

ความสุขร่วมกับครอบครัว	ญาติมิตร	ด้วยความรักความสามัคคี	มีความเอื้ออาทรต่อกัน	ส�าหรับผู้ที่เดินทางสัญจรเพื่อ

เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่	ขอให้มีสติ	ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและค�านึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	เพื่อ

ท�าให้เทศกาลแห่งความสขุน้ี	เป็นพลงัในการก้าวเข้าสูศ่กัราชใหม่ด้วยความสขุ	สมหวัง	พร้อมกนันี	้ผมขออญัเชญิอ�านาจ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ	อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า	ฯ 

พระบรมราชินี	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ได้โปรด		ดลบันดาลประทานพร

ให้พ่ีน้องประชาชนคนไทยทุกท่าน	ประสบแต่สิง่อนัเป็นมงคล	ปราศจากภยนัตรายทัง้ปวง	มสีขุภาพพลานามยัทีแ่ขง็แรง

สมบูรณ์	 มีก�าลังกาย	 ก�าลังใจ	 ในการท�างานประกอบสัมมาชีพ	 คิดประสงค์สิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ	 ขอให้ประสบ																					

ความส�าเร็จทุกประการเทอญ	สวัสดีปีใหม่	ครับ





ค�ำอวยพรปีใหม่ พุทธศักรำช ๒๕๖๔
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ผู้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร

	 เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๖๔	กระผม	นายสมพงษ์		อมรวิวัฒน์	ในนามของผู้น�าฝ่ายค้าน

ในสภาผูแ้ทนราษฎร	ขอส่งความรกั	ความปรารถนาดีมายังพีน้่องประชาชนชาวไทยทกุท่าน	พร้อมทัง้ขอเชญิชวนพีน้่อง

ประชาชนร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน	ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช	สมเด็จพระบูรพ

มหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์	และอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก	โปรดอภิบาลประทานพรให้	พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง	และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	ทรงพระเกษมส�าราญ	มีพระพลานามัย

สมบูรณ์แข็งแรง	พระบารมีแผ่ไพศาล	ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า	แก่พสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

	 ในปีพุทธศักราช	๒๕๖๓	ที่ผ่านมา	ประเทศไทยต้องเผชิญกับการท้าทายครั้งใหญ่	ทั้งปัญหาการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	ปัญหาวิกฤตทิางเศรษฐกจิ	และสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จากความแตกต่างทางอดุมการณ์	

ทัศนะทีห่ลากหลาย	ซึง่ส่งผลกระทบต่อวถิชีีวติและความเป็นอยูข่องพีน้่องประชาชนในทกุภาคส่วนเป็นอย่างมาก	กระผม

จึงใคร่ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมมือร่วมใจ	ก้าวผ่านปัญหานี้ไปด้วยกัน	และกระผมในนามของผู้น�าฝ่ายค้านใน

สภาผูแ้ทนราษฎร	ขอให้ค�ามัน่สญัญากับพ่ีน้องประชาชนคนไทยทกุท่านว่า	ผม	และสมาชกิพรรคฝ่ายค้านทกุคน	จะร่วม

กันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์	 ความเดือนร้อน	 และสร้างสรรค์ส่ิงที่เป็น

ประโยชน์ให้กบัประเทศชาตแิละพ่ีน้องประชาชน	โดยยดึถอืความถกูต้องและความเป็นธรรมตามวถิทีางการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ด้วยความเสียสละ	และยึดมั่นในความดีงามทุกประการ

	 ในวาระดิถขีึน้ปีใหม่นี	้กระผม	ขออ�านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก	ได้โปรดดลบนัดาลให้พีน้่องประชาชน

ชาวไทย	 ประสบแต่ความสุขความเจริญ	 สามารถชนะอุปสรรคและปัญหาทั้งปวง	 มีสุขภาพกาย	 ใจที่แข็งแรงสมบูรณ	์										

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ	สวัสดีปีใหม่ครับ



เอกสารข่าวรัฐสภา
ปีที่  ๔๖  ฉบับที่  ๘๙๑  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔
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๔๐ ข่าวในประเทศ
๔๘ ข่าวต่างประเทศ
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ประเทศไทย

๒๑ 
การประชุมสภา
๒๑  สรุปผลการประชุม 
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กําหนดการบริหารราชการ
ใ นสถ านก า รณ ์ ฉุ ก เ ฉิ น                   
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)

๕๕
แวดวงกรรมาธิการ

๖๙
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...ความรู้เกี่ยวกับ
หน้ากากอนามัย



ภาพกิจกรรม 11

   
พิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 
	 วันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	

นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา	๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	

สบืสานพระราชปณธิาน	“ธรรมราชนิ”ี	เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย

วันพระบรมราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ๕	 ธันวาคม	

๒๕๖๓

	 ในการน้ี	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานวุฒิสภา	นายอิสระ	เสรีวัฒนวุฒิ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ว่าทีร้่อยต�ารวจตร	ีอาพทัธ์	สขุะนนัท์	รองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

และผู ้บริหารของส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร																		

เข้าร่วมพิธี	m

ภาพ
กิจกรรม



12 เอกสารข่าวรัฐสภา

   

พิธี เจริญพระพุทธมนต์และพิธีท�าบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล 
	 วันที่ 	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ท ้องสนามหลวง																												

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	 พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิ เบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช																									

บรมนาถบพติร	วนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาต	ิ๕	ธนัวาคม	๒๕๖๓	

นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีท�าบุญตักบาตรถวาย															

พระราชกุศล	เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง

ความจงรักภักดี	จากนั้น	ประธานรัฐสภา	ร่วมในพิธีวางพานพุ่ม

และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิ เบศร	 มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช																														

บรมนาถบพิตร	m



ภาพกิจกรรม 13

   

พิธีจุดเทียนมหามงคล
	 วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	 พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช																														

บรมนาถบพติร	วนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาต	ิ๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	

นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

พร้อมด้วย	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 ร่วมพิธีจุดเทียน																			

มหามงคล	 ท่ามกลางมหาสมาคมของประชาชนทุกหมู่เหล่า	

เพือ่สดดุพีระเกียรตคิณุและน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธคิณุของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	บรมนาถบพิตร	m
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   พิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
 วนัที	่๕	ธนัวาคม	๒๕๖๓	ณ	ท้องสนามหลวง	เนือ่งในวันคล้าย

วันพระบรมราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และ														

วันพ่อแห่งชาติ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 ร ่วมพิธีท�าบุญตักบาตร																	

พิธีจุดเทียนมหามงคล
	 วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	 พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร 

วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 ๕	 ธันวาคม	๒๕๖๓	นางพรพิศ	

เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 พร ้อมด ้วย																																	

ถวายพระราชกุศล	 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ

แสดงความจงรักภักดี

	 จากน้ัน	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมในพิธ	ี															

วางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ	์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	บรมนาถบพิตร	m

นายคุณวุฒิ	ตันตระกูล	ว่าที่ร้อยต�ารวจตรี	อาพัทธ์	สุขะนันท์	

และนางสาวโสมอุษา	บูรณะเหต	ุรองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

ร ่วมพิธีจุด เทียนมหามงคล	 เพื่ อสดุดีพระเกียร ติคุณ																															

และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ																			

พระบรมชนกาธิ เบศร	 มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช																							

บรมนาถบพิตร	m
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   ให้การรับรอง ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ
	 วันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๓	

อาคารรฐัสภา	นางพรพิศ	เพชรเจริญ	เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

ให้การรับรอง	 นายเรอโน	 เมแยร์	 ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติประจ�าประเทศไทย	 (UNDP)	 และคณะ																				

เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร		และหารอืเกีย่วกบั

บทบาทของส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 และ															

ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา	 ตามบันทึกข้อตกลง																

ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 ในการนี้	

นายคุณวุฒิ	 ตันตระกูล	 รองเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร																			

ร่วมให้การรับรองด้วย	m

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	สวนลมุพนิ	ีกรงุเทพฯ	

นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ	 พระบรมราชานุสาวรีย	์						

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	ในนาม	“สภาผูแ้ทน

ราษฎร”	 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เนื่องใน																					

วนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

และวันวชิราวุธ	m
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   รบัยืน่หนงัสอืจาก ประธานสภา อบต. เขาหินซ้อน 
	 วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมประธาน

รัฐสภา	ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	นายสุชาติ	ตันเจริญ	รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	รับยื่นหนังสือจาก	นายวิชญ์ธวัช	

ศรีวิกาญจน์	 ประธานสภา	 อบต.	 เขาหินซ้อน	 พร้อมด้วย	

ตัวแทนชาวบ้าน	 ต�าบลเขาหินซ้อน	 อ�าเภอพนมสารคาม																		

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	และคณะ	เรือ่ง	ขอร้องเรยีนการเปลีย่นแปลง

การก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	 ๓๐๔	

สายฉะเชิงเทรา	m

ครบรอบวันก่อตัง้สถานโีทรทัศน์สกีองทพับก 
ช่อง ๗ 
	 วันท่ี	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	ณ	 สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง	 ๗	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 มอบหมายให้	 นายสมบูรณ์																		

อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 มอบต้น

ลิ้นมังกรเพ่ือร่วมแสดงความยินดี	 เนื่องในโอกาสครบรอบ													

วันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก	ช่อง	๗	ก้าวสู่ปีที่	๕๔	โดยมี 

ดร.เยาวลักษณ์	 พูลทอง	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัทกรุงเทพ

โทรทัศน์และวิทยุ	จ�ากัด	(BBTV)	และคณะให้การต้อนรับ	m

ลงนามแสดงความเสียใจ
	 วันที่	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 สถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	 กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ลงนามแสดง

ความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ	 H.E.	 Mr.	 Valéry	

Giscard	 d'Estaing	 (นายวาเลรี	 ฌิสการ์	 แด็สแต็ง)	 อดีต

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส	พร้อมด้วย	 นายอิสระ	

เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ดร.วิวัฒน์	 มุ่งการดี														

ทีป่รกึษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	และ	นางสาวศิรภิา	อนิทวเิชยีร 

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมด้วย	m
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วางพานประดับพุ ่มดอกไม้ถวายบังคม
พระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
	 วันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๖	

อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร																					

วางพานประดบัพุม่ดอกไม้ถวายบงัคมพระรปูต้นแบบพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในนาม	“สภาผู้แทนราษฎร”	เนื่องใน

พิธฉีลองวนัพระราชทานรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	m

พิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
	 วันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๖	

อาคารรฐัสภา	นางพรพิศ	เพชรเจริญ	เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	และข้าราชการส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคม

พระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในนาม	

“ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”	 เน่ืองในพิธีฉลอง

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	m
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   พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธี
เจริญพระพุทธมนต์
	 วันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	

ชั้น	๖	อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศล

ทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ																

พระปกเกล ้า เจ ้ าอยู ่หั ว 	 และพิธี เจริญพระพุทธมนต	์																																																			

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	

ชั้น	๖	อาคารรัฐสภา	นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 หัวหน้าพรรค

เพ่ือไทย	เข้ารบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตัง้เป็นผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	โดยม	ีนางพรพศิ	

เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้เชิญและอ่าน

พระบรมราชโองการฯ	 โดยนายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ถือเป็น											

ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคนที่	๙

ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย																

โดยม	ีศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	วชิติชลชยั	ประธานวฒุสิภา	

พร ้อมด ้วยสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา																														

นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร																														

นายนัฑ	 ผาสุข	 เลขาธิการวุฒิสภา	พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	

และข้าราชการของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร												

และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	เข้าร่วมพิธี	m

	 ในการนี้	นายชวน	หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 คณะผู้บริหาร	 และ

ข้าราชการของส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร																							

ร่วมในพิธี	m
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   วั น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ ้ า ต า ก สิ น ม ห า ร า ช 
พุทธศักราช ๒๕๖๓
	 วันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย											

นายอสิระ	เสรวีฒันวฒุ	ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	นายสมบรูณ์	

อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และ																		

นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 วาง																				

พานประดับพุ่มดอกไม้	 ในนาม	 “สภาผู้แทนราษฎร”	 ถวาย												

ราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 เนื่องในวัน																	

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	พุทธศักราช	๒๕๖๓	m

ปลูกต้นยมชวน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
	 วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๔	ณ	 บริเวณเกาะกลางถนน

ทางหลวงหมายเลข	๔	(ถนนเพชรเกษม)	ช่วงอ�าเภอห้วยยอด	

จังหวัดตรัง	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน													

สภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วยนายอิสระ	เสรีวัฒนวุฒิ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	และนายสมบูรณ์	อุทัยเวียนกุล	เลขานุการ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมปลูกต้นยมชวน	เนื่องในวาระ

ดิถีขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๖๔	m
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   ลงนามถวายพระพร 
	 วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 พระบรมมหาราชวัง																

นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	นางสาว

โสมอุษา	 บูรณะเหตุ	 รองเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร																			

พร้อมด้วย	ผู้บริหาร	และข้าราชการของส�านักงานเลขาธิการ

สภาผูแ้ทนราษฎร	ถวายแจกนัดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินี	 พร้อมทั้ง	 ร่วมลงนามถวายพระพร	 เนื่องใน

โอกาสวันขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๔	 และเพื่อแสดง																			

ความจงรักภักดี	m

กิจกรรม “ส.ส.รุ่นจิ๋ว พบประธานรัฐสภา”
	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องรับรองประธาน																			

สภาผู้แทนราษฎร	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	พูดคุยหารือ

และตอบข้อซักถามของเยาวชนผ่านการประชมุออนไลน์ระบบ

ซูม	กิจกรรม	“ส.ส.รุ่นจิ๋ว	พบประธานรัฐสภา”	เนื่องในวันเด็ก

แห่งชาต	ิ๒๕๖๔	เพือ่เปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชนได้มโีอกาส

ซักถาม	 พูดคุย	 และหารือในเรื่องต่าง	 ๆ	 กับประธานรัฐสภา

โดยตรง	 โดยมี	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 และนางสาวศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู ้ช่วยเลขานุการ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมกิจกรรม	m
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒

อ�ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร ถำม นำยกรัฐมนตรี ซึ่ง

รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย (นำยทรงศกัดิ ์ทองศร)ี 

ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถำม ของ นำยศรำวุธ เพชรพนมพร สมำชิก

สภำผูแ้ทนรำษฎรจังหวดัอดุรธำนี พรรคเพือ่ไทย เรือ่ง กำรย้ำย

เรือนจ�ำกลำงอุดรธำนี โดย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

(นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน) เป็นผู้ตอบ

 กระทู้ถำมในล�ำดับที่ ๒ – ๓ เลื่อนมำจำกกำรประชุม

สภำผูแ้ทนรำษฎรชดุที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ที ่๑ (สมยัสำมญัประจ�ำ

ปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

 ๔. กระทู้ถำม ของ นำยศิริพงษ์ รัสมี สมำชิกสภำ                    

ผู้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร พรรคพลังประชำรัฐ เรื่อง              

กำรปรับปรุงถนนดินลูกรังให ้ เป ็นยำงมะตอยในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหำนครฝั่งตะวันออก ซึ่งเลื่อนมำจำกกำรประชุม               

สภำผูแ้ทนรำษฎรชดุที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ที ่๓ (สมยัสำมญัประจ�ำ

ป ีครั้งที่สอง) วันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ถำม                            

นำยกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

(นำยทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ โดยใน

ระหว่ำงกำรพิจำรณำกระทู้ถำมน้ี ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 

ปฏิบัติหน้ำที่ต่อ

 ๕. กระทู ้ถำม ของ นำยจำรึก ศรีอ ่อน สมำชิก                      

สภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท                    

เรื่อง กำรขออำชญำบัตรส�ำรวจเหมืองแร่ จังหวัดจันทบุรี                

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

 ๑. กระทู้ถำม ของ นำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย สมำชิก

สภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชำธิปัตย์ โดย                   

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม                          

(นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู ้ถำม ของ นำยชลน่ำน ศรีแก้ว สมำชิก                   

สภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดน่ำน พรรคเพื่อไทย โดย รัฐมนตรี       

ช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม (พลเอก ชัยชำญ ช้ำงมงคล)                   

เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถำม ของ นำงมนพร เจริญศรี สมำชิก                 

สภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย โดย 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม (นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน)            

เป็นผู้ตอบ 

 กระทู้ถามทั่วไป

 ๑. กระทูถ้ำม ของ นำยประเสรฐิพงษ์ ศรนวุตัร์ สมำชกิ

สภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล เร่ือง                

กำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล โดยรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงมหำดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ) เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู ้ถำม ของ นำงอนุรักษ์ บุญศล สมำชิก                  

สภำผูแ้ทนรำษฎรจงัหวดัสกลนคร พรรคเพือ่ไทย เรือ่ง พฒันำ

ขุดลอกแหล่งน�้ำห้วยอีแร้ง บ้ำนหนองทุ่มต�ำบลสว่ำงแดนดิน 

การประชุม
สภา
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โดย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (นำยสุริยะ                    

จึงรุ่งเรืองกิจ) เป็นผู้ตอบ

 ๖. กระทู้ถำม ของ นำยเท่ำพิภพ ลิ้มจิตรกร สมำชิก

สภำผู ้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร พรรคก้ำวไกล เรื่อง             

ควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขและจัดโครงข่ำยรองของระบบ

คมนำคมในฝั่งธนบุรี ถำม นำยกรัฐมนตรี เนื่องจำกรัฐมนตร ี            

ท่ีได้รับมอบหมำยติดรำชกำรส�ำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเล่ือน      

กำรตอบกระทู้ถำมนี้ไปตอบในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร

ครั้งต่อไป ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 อน่ึง ในระหว่ำงเวลำ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๖ นำฬิกำ                    

ณ ห้องกระทู้ถำมแยกเฉพำะ นำยชวน หลีกภัย ประธำน                

สภำผู้แทนรำษฎร ท�ำหน้ำที่ประธำนในห้องกระทู้ถำมและ              

ได้ด�ำเนินประชุมตำมระเบียบวำระกระทู ้ถำมแยกเฉพำะ                   

ตำมล�ำดับ คือ

 ๑. กระทู ้ถำม ของ นำยนิยม เวชกำมำ สมำชิก                    

สภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เร่ือง                    

กำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในพื้นที่                    

บ้ำนหนองกระบอก – บ้ำนโคกแก้ว ต�ำบลนำแก้ว อ�ำเภอ              

โพนนำแก้วจังหวัดสกลนคร ซึ่งเลื่อนมำจำกกำรประชุม                    

สภำผู้แทนรำษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ที ่๓ (สมยัสำมญัประจ�ำ

ปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ถำมนำยก

รัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม (นำยสมศักดิ์ 

เทพสุทิน) ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถำม ของ นำยประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร พรรคเพื่อไทย           

เร่ือง กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรถนนประชำสงเครำะห์ โดย 

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงมหำดไทย (พลเอก อนพุงษ์ เผ่ำจนิดำ)

เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถำม ของ นำยคุณำกร ปรีชำชนะชัย สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้      

แก้ปัญหำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของช้ำงในช่วงวิกฤติกำร

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดย รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ 

ศิลปอำชำ) เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทู้ถำม ของ นำยประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร พรรคเพ่ือไทย           

เรื่อง กำรใช้ท่ีบริเวณริมทำงของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

ถำม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

 ๕. กระทู้ถำม ของ นำยรังสิมันต์ โรม สมำชิกสภำ                     

ผูแ้ทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ พรรคก้ำวไกล เรือ่ง ปัญหำปำก

คลองตื้นเขินจนชำวบ้ำนไม่สำมำรถประกอบอำชีพประมงได้ 

ถำม นำยกรัฐมนตรี

 กระทู้ถำมในล�ำดับที่ ๔ – ๕ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงคมนำคม (นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้รับมอบหมำย

ให้เป็นผู้ตอบ

 ๖. กระทู้ถำม ของ พลต�ำรวจตรี สุพิศำล ภักดีนฤนำถ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ พรรคก้ำวไกล             

เรือ่ง ขอทรำบกำรปรบัโอนย้ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถำม นำยกรัฐมนตรี เนื่องจำก

รัฐมนตรีที่ ได ้รับมอบหมำยติดรำชกำรส�ำคัญ จึงได ้มี                           

หนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมนี้ไปตอบในกำรประชุม        

สภำผู ้แทนรำษฎร ในวันพุธที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ ตำม                          

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 ๗. กระทู ้ถำม ของ นำงอนุรักษ์ บุญศล สมำชิก                        

สภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เร่ือง                      

กำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำ ล�ำห้วยวังหิน ต�ำบลเจริญศิลป์ อ�ำเภอ

เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ถำม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เนื่องจำกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยติด           

รำชกำรส�ำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมนี้ไป

ตอบในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ในวันพุธที่ ๒ ธันวำคม 

๒๕๖๓ ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 เรื่องเพื่อรับทราบ

 ๑. ท่ีประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑ (สมัยสำมัญประจ�ำปี                 

ครั้งที่สอง) วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ได้พิจำรณำ            

รับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. ประจ�ำปี ๒๕๖๒                  

และรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล                               

กำรปฏิบัติงำน กสทช. ส�ำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร 

กสทช. ประจ�ำปี ๒๕๖๒
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 ๒. ที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒ (สมัยสำมัญประจ�ำปี             

ครั้งที่่สอง) วันอังคำรที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ได้พิจำรณำ            

รับทรำบรำยงำน จ�ำนวน ๒ เรื่อง คือ

  (๑)  รำยงำนประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของส�ำนักงำน                 

คณะกรรมกำรนโยบำย เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

  (๒)  รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของ

องค์กำรกระจำยเสยีงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย 

(ส.ส.ท.)

 ๓. ที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๔ (สมัยสำมัญประจ�ำปี           

ครั้งที่สอง) วันอังคำร ที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ได้พิจำรณำ

รับทรำบรำยงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยประจ�ำปี                   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ต้ังกรรมำธิกำรวสิำมญัเพือ่ศกึษำแผนปฏริปูประเทศ

ด้ำนกำรศกึษำและแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำรปัญหำหนีส้นิครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบแทนต�ำแหน่งที่           

ว่ำงลง ๑ ต�ำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวำระ)

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก นำงปิยะศิริ นำโคศิริ เป็น

กรรมำธิกำร แทนนำยสรร สุนทรธนำกุล

 ๒. ตัง้กรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำศกึษำกำรขดุคลอง

ไทยและกำรพฒันำพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภำคใต้ แทนต�ำแหน่ง

ที่ว่ำงลง ๑ ต�ำแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวำระ)

 ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก นำยสรุสทิธิ ์วงศ์วทิยำนนัท์ เป็น

กรรมำธิกำร แทนนำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

 ๓. คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพจิำรณำศึกษำปัญหำทีด่นิ

และกำรออกเอกสำรสิทธิในที่ดิน ขอขยำยระยะเวลำ                            

กำรพิจำรณำศึกษำเรื่องดังกล่ำวออกไปอีก ๖๐ วันนับตั้งแต่

วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวำระ)

 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรฯ ขยำย

เวลำพิจำรณำศึกษำเรื่องดังกล่ำวออกไปอีก ๖๐ วัน

 เรือ่งทีป่ระชมุรับรองรำยงำนกำรประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) คร้ังที่ ๑            

เป็นพเิศษ วนัพธุท่ี ๒๗ ถึงวนัอำทิตย์ที ่๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓

 ที่ประชุมได้รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งดังกล่ำว

 เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว 

 ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และ

ก�ำกบักำรประกอบกจิกำรวิทยกุระจำยเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำร

วิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว (ในระเบียบวำระที่ ๔.๑)

 ทีป่ระชมุได้พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัฉิบบันีใ้นวำระ

ท่ี ๒ และได้ลงมติเห็นชอบในวำระท่ี ๓ เพื่อเสนอวุฒิสภำ

พิจำรณำต่อไปตำมรัฐธรรมนูญฯ ท้ังน้ีท่ีประชุมได้ลงมติ                 

เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ เพื่อแจ้งไป

ยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด�ำเนินต่อไป

 ๒. รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ

ศกึษำหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเกีย่วกบักำรใช้กญัชำ กญัชง 

และกระท่อมอย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

พิจำรณำเสร็จแล้ว (ในระเบียบวำระที่ ๔.๒)

 เม่ือประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ และกรรมำธิกำรฯ               

ได้เสนอรำยงำนมีสมำชิกฯ อภิปรำย จำกนั้นรองประธำน              

สภำผู้แทนรำษฎร คนที่สอง ได้สั่งเลื่อนกำรพิจำรณำรำยงำน

ดังกล่ำวไปในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไป

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 เห็นชอบด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติ จ�ำนวน ๑ ฉบับ 

คือ

 - ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และ

ก�ำกบักำรประกอบกจิกำรวิทยกุระจำยเสยีงวิทยโุทรทศัน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

]]]]]

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
 ก่อนท่ีท่ีประชุมจะพิจำรณำระเบียบวำระต่อไป ได้มี       

สมำชิกฯ เสนอญัตติด่วนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรชุมนุม                   

ซึ่ง นำยวิสำร เตชะธีรำวัฒน์ เป็นผู้เสนอด้วยวำจำเพื่อให้             

สภำพิจำรณำเป็นเรื่องด่วน ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๕๐ 
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 ทีป่ระชมุได้ลงมตไิม่รบัญตัตดิงักล่ำวขึน้มำพจิำรณำเป็น

เรื่องด่วน

 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 เรือ่งทีค่ณะกรรมำธิกำรพจิำรณำเสรจ็แล้ว คือ รำยงำน

ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำหำแนวทำง                  

กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้กัญชำ กัญชง และกระท่อม

อย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 

(ในระเบียบวำระที่ ๔.๒) โดยเป็นกำรพิจำรณำต่อจำกกำร

ประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ที ่๕ (สมัยสำมัญ

ประจ�ำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบกับรำยงำนและข้อสงัเกตของ

คณะกรรมำธิกำรฯ เพือ่ส่งไปยงัคณะรฐัมนตรแีละหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องต่อไป

 พิจำรณำระเบียบวำระเรื่องด่วน  

 ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่ง คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระเรื่องด่วนที่ ๑) 

โดยเป็นกำรพิจำรณำต่อจำกกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร            

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง)             

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๓

 ที่ประชุมได้ลงมติในวำระที่ ๑ รับหลักกำรแห่งร่ำง              

พระรำชบัญญัตฉิบับนี ้และมมีตใิห้ตัง้คณะกรรมำธกิำรวสิำมัญ 

จ�ำนวน ๒๕ คนเพ่ือพิจำรณำ ก�ำหนดกำรแปรญัตติภำยใน                   

๗ วัน

 ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..)              

พ.ศ. ....ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระเรื่อง

ด่วนที่ ๒) โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้น�ำร่ำงพระรำชบัญญัติ

ท�ำนองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมำพิจำรณำรวมกันไป คือ

  (๑)  ร่ำงพระรำชบญัญตัยิำเสพตดิให้โทษ (ฉบบัท่ี ..) 

พ.ศ. .... ซ่ึง นำยพยม พรหมเพชร กับคณะ เป็นผู้เสนอ                       

(ในระเบียบวำระที่ ๕.๑๓๖)

  (๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ซึ่ง นำยเทพไท เสนพงศ์ กับคณะ เป็นผู ้เสนอ                          

(ในระเบียบวำระที่ ๕.๑๓๗)

 เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม (นำยสมศักดิ์            

เทพสุทิน) และผู้เสนอได้แถลงหลักกำรและเหตุผล ทีละฉบับ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม(นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน)              

และเลขำธิกำร ป.ป.ส. ตอบชี้แจงจนได้เวลำพอสมควรแล้ว            

ผูป้ฏบิตัหิน้ำทีป่ระธำนของทีป่ระชุมได้สัง่เลือ่นกำรลงมตใินร่ำง

พระรำชบัญญัติดังกล่ำวไปในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร         

ครั้งต่อไป

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับหลักกำรแห่งร่ำงพระรำชบัญญัติจ�ำนวน ๑ ฉบับ               

คือ

 - ร่ำงพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

]]]]]

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

 ๑. กระทู ้ถำม ของ นำยขจิตร ชัยนิคม สมำชิก                     

สภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดอุดรธำนี พรรคเพื่อไทย

 ๒. กระทู้ถำม ของ นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ

 กระทู้ถำมในล�ำดับที่ ๑ – ๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

ศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) เป็นผู้ตอบ

 ๓. กระทู้ถำม ของ นำยสุเทพ อู่อ้น สมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล โดย รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงแรงงำน (นำยสุชำติ ชมกลิ่น) เป็นผู้ตอบ

 กระทู้ถามทั่วไป 

 ๑. กระทู้ถำม ของ นำยเท่ำพิภพ ลิ้มจิตรกร สมำชิก

สภำผู ้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร พรรคก้ำวไกล เร่ือง              

ควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขและจัดโครงข่ำยรองของระบบ

คมนำคมในฝ ั ่งธนบุรี  ซ่ึงเ ล่ือนมำจำกกำรประชุมสภำ                                

ผู้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญประจ�ำปี

ครั้ ง ท่ีสอง) วันพุธ ท่ี  ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ถำม                                   

นำยกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม             

(นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ
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 ๒. กระทู้ถำม ของ พลต�ำรวจตรี สุพิศำล ภักดีนฤนำถ 

สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบบญัชรีำยชือ่ พรรคก้ำวไกล เรือ่ง 

กำรชดใช้เงนิทนุในบทบญัญตั ิมำตรำ ๔๕ ของพระรำชบัญญตัิ

วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถำม นำยกรัฐมนตรีเนื่องจำก

รัฐมนตรีที่ ได ้รับมอบหมำยติดรำชกำรส�ำคัญ จึงได ้มี                     

หนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมนี้ไปตอบในกำรประชุม                            

สภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไป ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๓. กระทู้ถำม ของ นำยประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กรุงเทพมหำนคร พรรคเพื่อไทย 

เรื่อง แผนพัฒนำชุมชนดินแดง โดย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

กำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ (นำยจุติ ไกรฤกษ์) 

เป็นผู้ตอบ

 ต่อจำกนัน้ รองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร คนทีห่นึง่ ได้

ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้ำที่และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ

ระเบียบวำระกระทู้ถำมในล�ำดับถัดไป คือ

 ๔. กระทู้ถำม ของ พันต�ำรวจตรี ชวลิต เลำหอุดมพันธ์ 

สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร แบบบญัชรีำยชือ่ พรรคก้ำวไกล เรือ่ง 

กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติอำคำรชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และ              

พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก่ผู้ประกอบ

กำรอำคำรชดุ (คอนโดมเินยีม) ถำม นำยกรฐัมนตร ีซึง่ รัฐมนตรี

ประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยอนุชำ นำคำศัย) ได้รับ                   

มอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

 อน่ึง ในระหว่ำงเวลำ ๑๐.๓๗ – ๑๒.๐๖ นำฬิกำ                      

ณ ห้องกระทู้ถำมแยกเฉพำะ นำยศุภชัย โพธิ์สุ รองประธำน

สภำผู้แทนรำษฎร คนที่สอง ท�ำหน้ำที่ประธำนในห้องกระทู้

ถำม และได้ด�ำเนนิกำรประชมุตำมระเบยีบวำระกระทูถ้ำมแยก

เฉพำะตำมล�ำดับ คือ

 ๑. กระทู ้ถำม ของ นำงอนุรักษ์ บุญศล สมำชิก                        

สภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เร่ือง                     

กำรสร้ำงฝำยชะลอน�ำ้บรเิวณวังถ�ำ้แข้ ล�ำน�ำ้ยำม หมู่ที ่๔ ต�ำบล

แวง อ�ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเลื่อนมำจำก                

กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓                  

(สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกำยน 

๒๕๖๓

 ๒. กระทู ้ถำม ของ นำงอนุรักษ์ บุญศล สมำชิก                     

สภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เร่ือง                     

กำรสร้ำงฝำยชะลอน�้ำ ล�ำห้วยวังหิน ต�ำบลเจริญศิลป์ อ�ำเภอ

เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเลื่อนมำจำกกำรประชุม                   

สภำผูแ้ทนรำษฎร ชดุที ่๒๕ ปีท่ี ๒ ครัง้ที ่๕ (สมยัสำมญัประจ�ำ

ปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

 ๓. กระทูถ้ำม ของ นำยประเสรฐิพงษ์ ศรนวุตัร์ สมำชกิ

สภำผู ้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ พรรคก้ำวไกล เร่ือง             

กำรตรวจสอบโครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนเหมืองตะก่ัวซึ่งเล่ือนมำ

จำกกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 

(สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกำยน 

๒๕๖๓

 กระทู้ถำมในล�ำดับที่ ๑ – ๓ ถำม รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (นำยประภัตร โพธสุธน) ได้รับมอบหมำย

ให้เป็นผู้ตอบ

 ๔. กระทู้ถำม ของ นำยประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร พรรคเพ่ือไทย             

เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรบริเวณถนนอโศก – ดินแดง 

ตัดถนนก�ำแพงเพชร ๗ ถำม นำยกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรี                 

ช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม (นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)                       

ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

 ๕. กระทู้ถำม ของ นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดรำชบุรี พรรคประชำธิปัตย์ 

จ�ำนวน ๒ กระทู้ถำม คือ

  (๑)  เรื่อง ติดตำมโครงกำรท�ำอุโมงค์ลอดใต้ทำง

รถไฟรำงคู่ในเขตบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี ถำม รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงคมนำคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

(นำยถำวร เสนเนียม) ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

  (๒)  เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์พื้นที่ขององค์กำร             

ผลติอำหำรส�ำเรจ็รปู (อสร.) ส�ำหรบัสร้ำงสถำนขีนส่งผูโ้ดยสำร

อ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี ถำม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

กลำโหม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม (พลเอก             

ชัยชำญ ช้ำงมงคล) ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ
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 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรขุด

คลองไทยและกำรพัฒนำพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้                   

ขอขยำยระยะเวลำกำรพจิำรณำศกึษำเรือ่งดงักล่ำวออกไปอกี 

๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๓ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวำระ) 

 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรฯ ขยำย

เวลำพิจำรณำศึกษำเรื่องดังกล่ำวออกไปอีก ๔๕ วัน

 ๒. คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำศกึษำแก้ไขปัญหำ

กำรออกประทำนบัตรเหมอืงแร่และผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม

จำกกำรท�ำเหมืองแร่ ขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำศึกษำ

เรื่องดังกล่ำวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวำคม 

๒๕๖๓ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวำระ)

 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรฯ ขยำย

เวลำพิจำรณำศึกษำเรื่องดังกล่ำวออกไปอีก ๖๐ วัน

 เรื่องเพื่อรับทราบ

 ๑. รบัทรำบผลกำรพจิำรณำรำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำ 

เรือ่ง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำรำคำพชืผลทำงกำรเกษตรตกต�ำ่ 

(รำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรตำมข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำร 

ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒                  

ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)

 ที่ประชุมรับทรำบ

 ๒. รบัทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำรปฏบิติั

หน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

รำยงำนผลกำรตรวจสอบและผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ                   

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ที่ประชุมรับทรำบ ภำยหลังกำรอภิปรำยของสมำชิกฯ 

และประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นผู้ตอบชี้แจง 

 จำกนัน้ ผูป้ฏบิตัหิน้ำทีป่ระธำนของทีป่ระชมุได้เสนอให้

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎร                       

ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง)  จ�ำนวน                    

๔ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ ๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๓ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓

 ครัง้ที ่๔ เป็นพเิศษ วันพฤหสับดีที ่๑๑ มถุินำยน ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๕ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓

 ท่ีประชุมได้รับรองรำยงำนกำรประชุมท้ัง ๔ ครั้ง                   

ดังกล่ำว

 จำกนั้น ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระที่ ๔ เร่ืองที่

คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว คือ รำยงำนกำรพิจำรณำ

ศึกษำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำและแก้ไข

ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรลอบประทุษร้ำย

ประชำชน ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว                 

(ในระเบียบวำระที่ ๔.๑)

 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบกบัรำยงำนและข้อสงัเกตของ

คณะกรรมำธิกำรฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงำน     

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

]]]]]

ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อรับทราบ

 ประชมุรบัทรำบ เรือ่ง งดกำรประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎร

ในวันพุธที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ และนัดประชุมเป็นพิเศษในวัน

ศุกร์ที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจำรณำญัตติที่ค้ำงพิจำรณำ

 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 พิจำรณำระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมำธิกำร

พิจำรณำเสร็จแล้ว คือ รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

พิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน�้ำทั้งระบบซึ่ง

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว (ในระเบียบวำระ

ที่ ๔.๒)

 รองประธำนคณะกรรมำธิกำรฯได้ขอถอนรำยงำน                

ดงักล่ำวเพือ่น�ำไปพจิำรณำทบทวนใหม่ ซึง่ทีป่ระชมุยนิยอมให้

ถอนได้ ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๖๑

 พิจำรณำญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภำผู ้แทนรำษฎร

พิจำรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือ กรณีกำรเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่

ภำคใต้ ซึ่ง นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นผู้เสนอด้วยวำจำ                 
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เพื่อให้สภำพิจำรณำเป็นเรื่องด่วน ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๑) 

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 เม่ือผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล สมำชิกฯ อภิปรำย                   

ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่ำวและข้อเสนอแนะของ               

สมำชิกฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

]]]]]

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 เร่ืองเพ่ือรับทราบ พระบรมรำชโองกำรให้ที่ประชุม                 

รับทรำบ รวม ๒ ฉบับ คือ

 ๑. พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ประกำศแต่งตั้ง

สมำชิกวุฒิสภำแทนต�ำแหน่งที่ว่ำง ดังต่อไปนี้

 (๑) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

  ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด

 (๒) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

  ผู้บัญชำกำรทหำรบก

 (๓) พลเรือเอก ชำติชำย ศรีวรขำน

  ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ

 (๔) พลอำกำศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ

  ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ

 (๕) พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

  ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 ๒. พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ประกำศแต่งตั้ง 

นำยสมพงษ์ อมรววิฒัน์ เป็นผู้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 พิจำรณำระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมำธิกำร

พิจำรณำเสร็จแล้ว คือ รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง 

สภำพปัญหำและแนวทำงส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชำติพันธุ์ 

ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน                  

สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำย

ทำงเพศพิจำรณำเสร็จแล้ว (ในระเบียบวำระที่ ๔)

 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบด้วยกบัรำยงำนและข้อสงัเกต

ของคณะกรรมำธิกำรฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและ                   

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 พิจำรณำญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภำผู ้แทนรำษฎร

พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัเพือ่ศกึษำข้อเทจ็จรงิ

ในข้อบกพร่องกำรก�ำหนดเส้นทำงเสด็จ และกำรถวำย                  

ควำมปลอดภัยของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เมื่อ

วันที่ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งพลต�ำรวจตรี สุพิศำล                     

ภักดีนฤนำถ และนำงสำวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยำเป็น           

ผู้เสนอ (ในระเบียบวำระเรื่องด่วนท่ี ๑) ซึ่งท่ีประชุมลงมติ             

เห็นชอบ 

 ที่ประชุมพิจำรณำญัตติ

 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภำผู ้แทนรำษฎรตั้งคณะ

กรรมำธกิำรวสิำมญัพิจำรณำศกึษำเรือ่งปัญหำอปุสรรคในกำร

จัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ศำสตรำจำรย์โกวิทย์ พวงงำม                  

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระที่ ๕.๑)

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภำผู ้แทนรำษฎรตั้งคณะ

กรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำศึกษำกำรจดัตัง้กระทรวงท้องถิน่ 

ซึ่ง นำยสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระที่ 

๕.๒)

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภำผู ้แทนรำษฎรตั้งคณะ

กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำเรื่องกำรจัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ซ่ึง ศำสตรำจำรย์โกวิทย์  

พวงงำม เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระที่ ๕.๖)

 ต่อมำ ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนของที่ประชุมได้เสนอให้

ทีป่ระชุมพจิำรณำระเบยีบวำระเรือ่งด่วน โดยเป็นกำรพจิำรณำ

ต่อจำกกำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒                         

ครั้งที่ ๖ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖  

พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ คือ

 ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..)            

พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระเรื่อง

ด่วนที่ ๑)
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 ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..)             

พ.ศ. .... ซ่ึงนำยพยม พรหมเพชร กับคณะ เป็นผู ้เสนอ                     

(ในระเบียบวำระเรื่องด่วนที่ ๒)

 ๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..)              

พ.ศ. .... ซึ่งนำยเทพไท เสนพงศ์ กับคณะ เป็นผู ้เสนอ                           

(ในระเบียบวำระเรื่องด่วนที่ ๓)

 ที่ประชุมได้ลงมติในวำระที่ ๑ รับหลักกำรแห่งร่ำง            

พระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับพร้อมกันไป และมีมติให้ตั้ง                   

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ จ�ำนวน ๒๕ คน เพ่ือพิจำรณำ                   

โดยถือเอำร่ำงของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในกำรพิจำรณำ 

ก�ำหนดกำรแปรญัตติภำยใน ๗ วัน

 จำกนัน้ ผูป้ฏบิตัหิน้ำทีป่ระธำนของทีป่ระชมุได้เสนอให้

ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระเรื่องด่วนในล�ำดับถัดไป คือ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติอ้อยและน�้ำตำลทรำย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระเรื่องด่วนที่ ๔) 

โดยทีป่ระชมุเหน็ชอบให้น�ำร่ำงพระรำชบญัญตัทิ�ำนองเดยีวกนั

อีก ๗ ฉบับ ขึ้นมำพิจำรณำรวมกันไป คือ

 ๑. ร่ำงพระรำชบญัญติัอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ซึ่งนำยอนุทิน ชำญวีรกูล กับคณะ เป็นผู ้เสนอ                          

(ในระเบียบวำระที่ ๕.๕)

 ๒. ร่ำงพระรำชบญัญติัอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ซ่ึงนำยวีระกร ค�ำประกอบ กับคณะเป็นผู้เสนอ                    

(ในระเบียบวำระที่ ๕.๑๐)

 ๓. ร ่ ำ งพระรำชบัญญัติ อ ้ อยและน�้ ำตำลทรำย                         

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนำยณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระที่ ๕.๑๒)

 ๔. ร่ำงพระรำชบญัญติัอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ซึง่นำยปำรเมศ โพธำรำกลุ กบัประชำชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

จ�ำนวน ๑๗,๘๓๙ คน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระที่ ๕.๑๗)

 ๕. ร่ำงพระรำชบญัญติัอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ซ่ึงนำยสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ                   

(ในระเบียบวำระที่ ๕.๑๘)

 ๖. ร่ำงพระรำชบญัญติัอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ซึ่งนำยอุบลศักดิ์ บัวหลวงงำม กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

(ในระเบียบวำระที่ ๕.๒๙)

 ๗. ร่ำงพระรำชบัญญติัอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... ซึ่งนำยสุรทิน พิจำรณ์ กับคณะ เป็นผู ้ เสนอ                          

(ในระเบียบวำระที่ ๕.๓๓)

 เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (นำยสุริยะ 

จึงรุ ่งเรืองกิจ) และผู ้เสนอ ได้แถลงหลักกำรและเหตุผล                         

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีประธำนของท่ีประชุมได้สั่งเลื่อนกำรลงมติร่ำง

พระรำชบัญญัติดังกล่ำวไปในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร      

ครั้งต่อไป

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับหลักกำรแห่งร่ำงพระรำชบัญญัติ จ�ำนวน ๑ ฉบับ              

คือ

 - ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..)          

พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมำชิกฯเสนอรวม ๓ ฉบับ)

]]]]]

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

 ๑. กระทู ้ถำม ของ นำยศุภชัย ใจสมุทร สมำชิก               

สภำผู ้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ พรรคภูมิ ใจไทย                         

ถำม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข เนื่องจำกรัฐมนตรี

ตดิรำชกำรส�ำคญั จงึได้มหีนงัสอืขอเล่ือนกำรตอบกระทูถ้ำมนี้

ไปตอบในกำรประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎรครัง้ต่อไป ตำมข้อบงัคบัฯ 

ข้อ ๑๕๑

 ๒. กระทูถ้ำม ของ นำงสำววรรณวร ีตะล่อมสนิ สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร พรรคก้ำวไกล ถำม นำยก

รฐัมนตร ีเน่ืองจำกรฐัมนตรท่ีีได้รบัมอบหมำยติดรำชกำรส�ำคญั 

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมน้ีไปตอบในกำร

ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไป ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๓. กระทู้ถำม ของ นำยชลน่ำน ศรีแก้ว สมำชิก                  

สภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดน่ำน พรรคเพื่อไทย โดย รองนำยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ                  

(นำยดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นผู้ตอบ
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 กระทู้ถามทั่วไป 

 ๑. กระทู้ถำม ของ พลต�ำรวจตรี สุพิศำล ภักดีนฤนำถ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล         

เรื่อง กำรชดใช้เงินทุนในบทบัญญัติมำตรำ ๔๕ ของพระรำช

บัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเล่ือนมำจำกกำร

ประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๒ ครัง้ที ่๗ (สมัยสำมัญ

ประจ�ำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๓ ถำม นำยก

รัฐมนตรี เน่ืองจำกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยติดรำชกำร 

ส�ำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเล่ือนกำรตอบกระทู้ถำมนี้ไปตอบใน

กำรประชุมสภำผู ้แทนรำษฎรครั้งต่อไป ตำมข้อบังคับฯ                   

ข้อ ๑๕๑

 ๒. กระทูถ้ำม ของ นำยรงัสมินัต์ โรม สมำชกิสภำผูแ้ทน

รำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล เรื่อง กรณีที่ศูนย์

บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (ศบค.) อนุญำตให้นักท่องเที่ยววีไอพีจำกประเทศ

ฝรั่งเศส จ�ำนวน ๔ รำย เข ้ำมำพ�ำนักในจังหวัดภูเก็ต                          

เพ่ือเดินทำงต่อไปยังประเทศกัมพูชำ ถำม นำยกรัฐมนตรี 

เนื่องจำกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยติดรำชกำรส�ำคัญจึงได้มี

หนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมนี้ไปตอบในกำรประชุม         

สภำผู้แทนรำษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๔ ตำม

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๓. กระทู้ถำม ของ นำยกัญจน์พงศ์ จงสุทธนำมณี 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล               

เร่ือง ขอให้ตรวจสอบกำรปล่อยน�้ำเสียลงสู ่ทะเลบริเวณ

ชำยหำดบำงปู ถำม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกร 

ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม เนือ่งจำกรฐัมนตรติีดรำชกำรส�ำคญั 

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมนี้ไปตอบในกำร

ประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎร ในวนัพฤหสับดทีี ่๗ มกรำคม ๒๕๖๔ 

ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

 ๔. กระทู้ถำม ของ นำยเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมำชิก

สภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหำ                

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุมชนในเขตเทศบำลทั่วประเทศ 

ถำม รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ซึ่ง รัฐมนตรี                      

ช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย (นำยนิพนธ์ บุญญำมณี) ได้รับ

มอบหมำยให้เป็นผู้ตอบ

 อน่ึง ในระหว่ำงเวลำ ๑๐.๔๕ – ๑๑.๒๘ นำฬิกำ                   

ณ ห้องกระทู้ถำมแยกเฉพำะ นำยชวน หลีกภัย ประธำน                  

สภำผู้แทนรำษฎร ท�ำหน้ำที่ประธำนในห้องกระทู้ถำม และได้

ด�ำเนนิกำรประชมุตำมระเบยีบวำระกระทูถ้ำมแยกเฉพำะตำม

ล�ำดับ คือ

 ๑. กระทูถ้ำม ของ นำยประเสรฐิพงษ์ ศรนวุตัร์ สมำชกิ

สภำผู ้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ พรรคก้ำวไกล เร่ือง              

กำรตรวจสอบหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ กรณ ีโรงแรม รสีอรท์ 

ท่ีสร้ำงบนเกำะหรือภูเขำ ซึ่งเลื่อนมำจำกกำรประชุมสภำ                

ผู้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสำมัญประจ�ำปี

ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ถำม รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง

มหำดไทย (นำยนิพนธ์ บุญญำมณี) ได้รับมอบหมำยให้                  

เป็นผู้ตอบ

 ๒. กระทู้ถำม ของ พลต�ำรวจตรี สุพิศำล ภักดีนฤนำถ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือ พรรคก้ำวไกล               

เรือ่ง ขอทรำบกำรปรบัโอนย้ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเลื่อนมำจำกกำรประชุม                    

สภำผูแ้ทนรำษฎร ชดุที ่๒๕ ปีท่ี ๒ ครัง้ที ่๕ (สมยัสำมญัประจ�ำ

ป ีครั้งที่สอง) วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ถำม                           

นำยกรฐัมนตร ีเน่ืองจำกรฐัมนตรท่ีีได้รบัมอบหมำยตดิรำชกำร

ส�ำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำม น้ีไปตอบ              

ในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไป ตำมข้อบังคับฯ                  

ข้อ ๑๗๐

 ๓. กระทู้ถำม ของ นำยประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร พรรคเพ่ือไทย         

เรือ่ง กำรปล่อยสนิเช่ือเพือ่ท่ีอยูอ่ำศยัของสถำบนัพัฒนำองค์กร

ชุมชน (องค์กำรมหำชน) ถำม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง                 

กำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ เน่ืองจำกรฐัมนตรี

ติดรำชกำรส�ำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมนี้

ไปตอบในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 

ธันวำคม ๒๕๖๓ ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 ๔. กระทู้ถำม ของ นำงสำวศรีนวล บุญลือ สมำชิก               

สภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย จ�ำนวน            

๒ กระทู้ถำม คือ
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  (๑)  เรือ่ง ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรออกเอกสำรสทิธิ

พ้ืนทีท่บัซ้อนทีส่ำธำรณประโยชน์หนองหลวง อ�ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดย รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

(นำยนิพนธ์ บุญญำมณี) เป็นผู้ตอบ

  (๒)  เรื่อง ปัญหำกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน�้ำด้วยพลัง

ไฟฟ้ำบ้ำนสบสอยถำม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เนือ่งจำกรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมำยตดิรำชกำรส�ำคญั 

จึงได ้มีหนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู ้ถำมนี้ ไปตอบใน                          

กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ในวันพฤหัสบดีท่ี ๗ มกรำคม 

๒๕๖๔ ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 ๕. กระทู้ถำม ของ นำยรังสรรค์ มณีรัตน์ สมำชิก               

สภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล�ำพูน พรรคเพื่อไทย เรื่อง ควำมคืบ

หน้ำของโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรคมนำคมในทำงหลวง

หมำยเลข ๑๐๖ สำยอ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปำง – อ�ำเภอล้ี

จงัหวดัล�ำพนู ถำม รัฐมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม เนือ่งจำก

รัฐมนตรีที่ ได ้รับมอบหมำยติดรำชกำรส�ำคัญ จึงได ้มี                           

หนังสือขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมนี้ไปตอบในกำรประชุม                                

สภำผู้แทนรำษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๓                

ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำร

แก ้ไขป ัญหำคลื่นทะเลกัดเซำะชำยฝ ั ่ งและกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลอย่ำงเป็นระบบแทนต�ำแหน่ง                

ที่ว่ำงลง ๒ ต�ำแหน่ง (ในระเบียบวำระที่ ๗.๒)

 ทีป่ระชมุได้มมีติเลือก นำยพรเทพ วสิทุธิว์ฒันศักดิ ์และ

นำงสำวกมลพัฒน์ ปุงบำงกะดี่ เป็นกรรมำธิกำร แทน                   

นำยวิชิต ปลั่งศรีสกุล และนำยพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์

 ๒. ตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแก้ไขปัญหำ

กำรออกประทำนบัตรเหมอืงแร่และผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม

จำกกำรท�ำเหมืองแร่ แทนต�ำแหน่งที่ว่ำงลง ๑ ต�ำแหน่ง                  

(ในระเบียบวำระที่ ๗.๓)

 ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก นำงสำวธนภร โสมทองแดง เป็น

กรรมำธิกำรแทน ร้อยต�ำรวจตรี สุเทียน ทองโสม

 ๓. คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน ขอขยำยระยะเวลำ

กำรพจิำรณำญัตตเิพือ่พจิำรณำศกึษำกำรปรบัโครงสร้ำงรำคำ

พลังงำนและกองทุนน�้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก 

๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวำระ)

 ที่ประชุมได้มีมติอนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรฯ ขยำย

เวลำพิจำรณำศึกษำเรื่องดังกล่ำวออกไปอีก ๑๒๐ วัน

 เรื่องเพื่อรับทราบ 

 ๑. ท่ีประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๗ (สมัยสำมัญประจ�ำปี            

ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ได้พิจำรณำ

รับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำรตำมแผน                   

กำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง                  

รำชอำณำจักรไทย (เดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๓) 

 ที่ประชุมรับทรำบ

 ๒. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของศำลปกครองและ

ส�ำนักงำนศำลปกครองประจ�ำปี ๒๕๖๒

 ก่อนทีส่มำชกิฯ อภปิรำย ผูป้ฏบิตัหิน้ำทีป่ระธำนของที่

ประชุมได้อนุญำตให้นำยอติโชค ผลดี เลขำธิกำรส�ำนักงำน          

ศำลปกครอง และผู้แทนจำกส�ำนักงำนศำลปกครองเข้ำร่วม

ชี้แจงต่อที่ประชุม ตำมข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

 ที่ประชุมรับทรำบ ภำยหลังกำรอภิปรำยของสมำชิกฯ 

โดยมีประธำนสภำผู ้แทนรำษฎร และรองประธำนสภำ                         

ผู้แทนรำษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนกันด�ำเนินกำรประชุม 

เลขำธิกำรส�ำนักงำนศำลปกครอง ตอบชี้แจง

 ๓. รำยงำนผลกำรปฏบิติังำนของส�ำนกังำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ที่ประชุมรับทรำบ ภำยหลังกำรอภิปรำยของสมำชิกฯ 

โดยมีผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน ตอบชี้แจง

 ต่อมำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรได้เสนอให้ที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 

(สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 ครัง้ท่ี ๖ เป็นพเิศษ วนัพฤหสับดท่ีี ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๗ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓

 ท่ีประชุมได้รับรองรำยงำนกำรประชุมท้ัง ๒ ครั้ง                     

ดังกล่ำว
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 จำกนัน้ ทีป่ระชมุพจิำรณำระเบยีบวำระเรือ่งทีท่ี่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมำพิจำรณำก่อน คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้          

สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำ

เร่ืองปัญหำอุปสรรคในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม

สำธำรณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง ศำสตรำจำรย์

โกวิทย์ พวงงำม สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ 

พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระท่ี ๕.๑) 

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�ำญัตติท�ำนองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ  

ขึ้นมำพิจำรณำรวมกันไป คือ

 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภำผู ้แทนรำษฎรตั้งคณะ

กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำและหำแนวทำง               

ในกำรแก้ไขเรือ่งกำรถ่ำยโอนภำรกจิกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง นำยจำตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย                 

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระที่ ๕.๑๐๘)

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภำผู ้แทนรำษฎรตั้งคณะ

กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำน

แหล่งน�้ำ อุปโภค บริโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

ซึ่ง นำยวีระกร ค�ำประกอบ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัด

นครสวรรค์ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ                

วำระที่ ๕.๑๒๐)

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภำผู ้แทนรำษฎรตั้งคณะ

กรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำและหำแนวทำงใน

กำรแก้ไขเรื่องกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรพัฒนำแหล่งน�้ำให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง นำยอุบลศักดิ์ บัวหลวงงำม 

สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพ่ือไทย                      

เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวำระที่ ๕.๑๓๗)

 ที่ ประ ชุมได ้ มีมติ ตั้ งคณะกรรมำธิ กำรวิ สำมัญ                       

จ�ำนวน ๓๙ คน เพื่อพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในก�ำหนด                

เวลำ ๙๐ วัน

]]]]
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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อรับทราบ

 ๑. รบัทรำบ เรือ่ง ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ทนรำษฎร

ได้มีหนังสือแจ้งว่ำ ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรได้พิจำรณำ               

รับทรำบเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 

  ๑.๑ ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๑ 

(สมยัสำมญัประจ�ำปีครัง้ทีส่อง) วนัพธุที ่๔ พฤศจกิำยน ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบ

     ๑.๑.๑ ร ำ ย ง ำ น ปร ะ จ� ำ ป ี ง บป ร ะม ำณ                   

พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำร พลังงำน และ       

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน

     ๑.๑.๒ ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 

เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงิน งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

     ๑.๑.๓ รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนนิกำร

ตำมแผนกำรปฏริปูประเทศ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรฐัธรรมนญู

แห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๖๓)

  ๑.๒ ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๒ 

(สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกำยน 

๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรเตรียม

ควำมพร้อม ในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๓๐ แห่ง

พระรำชบัญญัติองค ์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับ                         

กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 ที่ประชุมรับทรำบ

 ๒. รับทรำบ เรื่อง รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำง

พระรำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรออกเสียง ประชำมต ิพ.ศ. .... ทีต่รำ

ขึ้นเพื่อด�ำเนินกำร ตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศของ

รฐัธรรมนูญ ส�ำนักงำนของคณะกรรมำธิกำรตดิตำม เสนอแนะ 

และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท�ำและด�ำเนินกำร

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำ       

กำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ตำมข้อบังคับ                  

ข้อ ๑๗๕ วรรคสอง (๖)

 ที่ประชุมรับทรำบ 

 ๓ รับทรำบ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้

ถำมเป็นหนังสือเข้ำระเบียบวำระ กำรประชุมวุฒิสภำได้             

ภำยในก�ำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ�ำนวน 

๓ กระทู้

 ที่ประชุมรับทรำบ

 ๔. รับทรำบ เรื่อง กำรรับค�ำแปรญัตติของสมำชิก

วุฒิสภำ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดเตรียมพื้นท่ี                   

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่สมำชิกฯ ท่ีประสงค์จะเสนอ              

ค�ำแปรญัตติในกำรพิจำรณำ ร่ำงพระรำชบัญญัติ โดยในวันที่

มีกำรประชุมวุฒิสภำสำมำรถเสนอค�ำแปรญัตติได้ที่ห้องโถง

หน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ และในวันท่ีไม่มีกำรประชุมวุฒิสภำ

สำมำรถเสนอได้ ณ โถงหน้ำลิฟต์ ชั้น ๓ อำคำรวุฒิสภำ 

 ที่ประชุมรับทรำบ 

 ๕. รับทรำบ เรื่อง กำรจัดโครงกำรสัมมนำ เร่ือง 

“แนวทำงกำรพิจำรณำกลั่นกรอง ร่ำงพระรำชบัญญัติที่                 

สภำผู้แทนรำษฎรให้ควำมเห็นชอบแล้วของวุฒิสภำ และ         

กำรเตรียมควำมพร้อม ของสมำชิกวุฒิสภำ”

 ที่ประชุมรับทรำบ

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ร ่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธี

พจิำรณำคดปีกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   ซึง่สภำผูแ้ทนรำษฎร

ลงมติเห็นชอบแล้ว (เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน 

วุฒิสภำ ต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน ตำม

รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓) 

(เรื่องด่วนที่ ๒) 
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 ที่ประชุมได้ลงมติในวำระท่ีหน่ึงรับร่ำงพระรำชบัญญัติ

ดังกล่ำวไว้พิจำรณำ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

ข้ึนคณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำ จ�ำนวน ๒๑ คน โดยมีก�ำหนด                 

กำรแปรญัตติภำยใน ๗ วัน 

 ๒. ร่ำงพระรำชบญัญัตว่ิำด้วย กำรวนิจิฉยัชีข้ำดอ�ำนำจ

หน้ำที่ระหว่ำงศำล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎร

ลงมติเห็นชอบแล้ว (เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน 

วุฒิสภำ ต้องพิจำรณำให้แล้ว เสร็จภำยใน ๓๐ วัน ตำม

รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓) 

(เรือ่งด่วนท่ี ๓) ท่ีประชมุได้ลงมตใินวำระทีห่นึง่รบัร่ำงพระรำช

บัญญัติ ดังกล่ำวไว้พิจำรณำ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมำธิกำร

วิสำมัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำ จ�ำนวน ๒๐ คน โดยมี           

ก�ำหนดกำรแปรญัตติภำยใน ๗ วัน 

 ๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

(เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเก่ียวด้วยกำรเงิน วุฒิสภำต้อง

พิจำรณำ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 

๑๓๖ นับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓) (เร่ืองด่วนที่ ๑)                     

ทีป่ระชมุได้ลงมตใินวำระทีห่นึง่ รบัร่ำงพระรำชบัญญตัดิงักล่ำว

ไว ้พิจำรณำ และมีมติให ้ตั้ งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ                           

ข้ึนคณะหนึ่ง เพื่อพิจำรณำ จ�ำนวน ๒๑ คน โดยมีก�ำหนด                        

กำรแปรญัตติภำยใน ๗ วัน ท�ำกำร

 จำกนัน้ ประธำนของท่ีประชมุได้ด�ำเนนิกำรให้ท่ีประชุม

พิจำรณำเรื่องที่คณะกรรมำธิกำร พิจำรณำเสร็จแล้ว ดังนี้

 ๑. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรให้

บริกำรคนพิกำรของสำยกำรบิน ภำยในประเทศ ซึ่งคณะ

กรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี               

ผู ้สูงอำยุ คนพิกำร และผู ้ด้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแล้ว 

(ระเบียบวำระท่ี ๔.๑) ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย กับรำยงำน              

กำรพิจำรณำศึกษำฯ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมำธิกำรฯ เพื่อส่งไปยัง คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ                     

ด�ำเนินกำรต่อไป

 ๒. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ควำมรุนแรงต่อ

เด็กในครอบครัว ซึ่งคณะกรรมำธิกำร กำรพัฒนำสังคม และ

กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส

พิจำรณำเสร็จแล ้ว (ระเบียบวำระท่ี ๔.๒) เนื่องจำก                            

คณะกรรมำธิกำรขอเลื่ อนกำรพิจำรณำออกไปก ่อน                                  

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

 ท่ีประชุมพิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งไม ่ปรำกฏ ใน

ระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้

 ๑. กำรจัดโครงกำรสัมมนำ เรื่อง “แนวทำงกำร

พิจำรณำกลั่นกรองร่ำงพระรำชบัญญัติ ที่สภำผู้แทนรำษฎร           

ให้ควำมเห็นชอบแล้วของวุฒิสภำ และกำรเตรียมควำมพร้อม

ของสมำชิกวุฒิสภำ” ซึ่งจัดโดยส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ           

ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ จึงขอเชิญสมำชิกฯ เข้ำร่วมสัมมนำ           

หลังจำกปิดประชุมวุฒิสภำ

 ๒. ในวันอังคำรที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ 

๐๙.๓๐ นำฬิกำ มีกำรประชุมร่วมกัน ของรัฐสภำในกำร

พจิำรณำร่ำงรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย แก้ไขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช จ�ำนวน ๗ ฉบับ จึงขอเชิญสมำชิกฯ 

เข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับร่ำงพระรำชบัญญัติไว้พิจำรณำ จ�ำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

 ๑. ร ่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธี

พิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 

 ๒. ร่ำงพระรำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรวนิจิฉยัชีข้ำดอ�ำนำจ

หน้ำที่ระหว่ำงศำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

 ๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

]]]]]

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 เรื่องเพื่อรับทราบ

 เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเป็น

หนงัสอืเข้ำระเบยีบวำระกำรประชมุวฒุสิภำได้ภำยใน ก�ำหนด

เวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ�ำนวน ๔ กระทู้

 ที่ประชุมรับทรำบ 
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 เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องที่คณะกรรมำธิกำร พิจำรณำเสร็จแล้ว ดังนี้ 

 ๑. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ควำมรุนแรงต่อ

เด็กในครอบครัว ซึ่งคณะกรรมำธิกำร กำรพัฒนำสังคม และ

กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส

พิจำรณำเสร็จแล้ว (ระเบียบวำระที่ ๔.๑) เป็นเรื่องที่เลื่อนมำ

จำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญประจ�ำปี                     

ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ

เห็นด้วยกบัรำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำฯ พร้อมทัง้ เหน็ด้วยกบั

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรฯ เพื่อส่งไปยังคณะ                      

รัฐมนตรีพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป 

 ๒. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรสร้ำงสังคม

แห่งกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำง กำรรู้เท่ำทันสื่อส�ำหรับเด็กและ

เยำวชน ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก 

เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสพิจำรณำ

เสร็จแล้ว (ระเบียบวำระที่ ๔.๒) ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ

รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำฯ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอ

แนะของ คณะกรรมำธิกำรฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

พิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 ๓. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรติดตำมกำรปฏิรูป

ประเทศด้ำนสังคม เรื่อง กำรคุ้มครอง กลุ่มชำติพันธุ์และ                  

กำรจดัท�ำร่ำงพระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและอนรุกัษ์กลุม่ชำตพินัธุ์ 

พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก 

เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส พิจำรณำ

เสร็จแล้ว (ระเบียบวำระที่ ๔.๓) ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ

รำยงำน กำรพิจำรณำศึกษำฯ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอ

แนะของคณะกรรมำธิกำรฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี 

พิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป 

 ๔. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรเข้ำ

ถึงบริกำรธุรกรรมทำงกำรเงิน ของคนพิกำร ซึ่งคณะ

กรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี               

ผู ้สูงอำยุ คนพิกำร และผู ้ด้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแล้ว 

(ระเบียบวำระท่ี ๔,๔) ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย กับรำยงำน                  

กำรพิจำรณำศึกษำฯ พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ                  

คณะกรรมำธิกำรฯ เพื่อส่งไปยัง คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ                      

ด�ำเนินกำรต่อไป 

 ๕. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ กรณีกำรฎีกำ                             

ค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของศำลอุทธรณ์ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้

รับอนุญำตจำกศำลฎีกำ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย            

กำรยตุธิรรม และกำรต�ำรวจ พจิำรณำเสรจ็แล้ว (ระเบยีบวำระ

ที ่๔.๕) ทีป่ระชุมมีมตเิหน็ด้วยกบั รำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำฯ 

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรฯ               

เพื่อส่งไปยัง คณะรัฐมนตรีพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 จำกน้ัน ประธำนของท่ีประชุมได้ด�ำเนินกำรให้ทีป่ระชมุ

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ ขอขยำยเวลำ กำรพิจำรณำศึกษำของ     

คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำศกึษำแนวทำงกำรผลติและ

กำรพัฒนำครู ออกไปอีก ๖๐ วัน (ระเบียบวำระท่ี ๗) โดย                 

ก�ำหนดเวลำกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ                

จะครบก�ำหนดในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ ประธำน               

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ (นำยตวง อันทะไชย) จึงขอขยำย

เวลำกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ออกไปอีก 

๖๐ วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

]]]]]

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อรับทราบ

 ๑. รับทรำบ เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินงำนของ

คณะกรรมำธิกำรกำรกีฬำรอบ ๕ เดือน (เดือนตุลำคม ๒๕๖๒ 

- มีนำคม ๒๕๖๓) 

 ที่ประชุมรับทรำบ 

 ๒. รับทรำบ เรื่อง รำยงำนประจ�ำปี ๒๕๖๒ สถำบัน

พระปกเกล้ำ และรำยงำนกำรโอน งบประมำณรำยจ่ำย                  

ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ 

๕๑ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในครำวประชุม             

สภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่สอง) 

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร

ได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนฯ ดังกล่ำวแล้ว

 - ที่ประชุมรับทรำบ
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 ต่อมำ ประธำนของที่ประชุมได้ด�ำเนินกำรให้ที่ประชุม

พจิำรณำเรือ่งรบัรองรำยงำน กำรประชมุ ซึง่ทีป่ระชมุพจิำรณำ

รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันอังคำรที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันอังคำรที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 

๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ 

๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 

๓ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 

๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ 

๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 

๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๒๑ สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ 

๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๓

 ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 

๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 - ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำทั้ง 

๑๒ ครั้ง โดยไม่มีกำรแก้ไข

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องด่วน รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำร              

ตำมแผนกำรปฏริปูประเทศ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรฐัธรรมนญู

แห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๖๓) 

พร้อมรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ และ

เร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท�ำและด�ำเนินกำร                   

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ท่ีประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำน              

ควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

(เดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๖๓) พร้อมทั้ง เห็นด้วยกับ

รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร                

ด�ำเนนิกำรตำมแผนกำรปฏริปู ประเทศ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของ

รัฐธรรมนูญ (เดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๖๓) และมีมติให้

ส่งรำยงำน ดงักล่ำวไปยงัคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิำรณำด�ำเนนิกำร

ต่อไป ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๗๙

]]]]]

ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เรื่องเพื่อรับทรำบ 

 ๑. รับทรำบ เรื่อง ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะรัฐมนตรี

ตำมรำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำ ตดิตำม เสนอแนะ และเร่งรดั

กำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖ : กำรบริหำรจัดกำรกำรประมงทะเล 

ของคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์ 

 ที่ประชุมรับทรำบ

 ๒. รับทรำบ เรื่อง ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะรัฐมนตรี

ตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจไทยจำกโรคติดต่อเชื้อโคโรนำไวรัส COVID – 19            

และข้อเสนอแนะ เพือ่ขบัเคลือ่นกำรพฒันำภำคเกษตรภำยใต้

แผนยุทธศำสตร์ชำติตำมสถำนกำรณ์ ของคณะกรรมำธิกำร 

กำรเกษตรและสหกรณ์

 ที่ประชุมรับทรำบ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

 ๑. กระทู้ถำม เรือ่ง กำรป้องกนักำรกดัเซำะชำยฝ่ังทะเล

และกำรฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์ ของทะเลทั้งทะเลอ่ำวไทย

และทะเลอนัดำมันด้วยปะกำรงัเทยีมรปูโดมทะเล (Seadome) 

ซึ่งนำยสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ระเบียบ               

วำระท่ี ๓.๑.๒) เ น่ืองจำกรัฐมนตรีว ่ ำกำรกระทรวง
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ) 

ตดิภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทูถ้ำมได้ จงึขอเลือ่นกำรตอบ

กระทู้ถำมดังกล่ำวไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๒๓

 ๒. กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรระบำดของเช้ือไวรัส

โคโรนำ ๒๐๑๙ ที่กระทบต่อนักศึกษำ ครู และบุคลำกรใน

สถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งนำยสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถำม 

ถำมรฐัมนตรว่ีำกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วจิยั

และนวัตกรรม (ระเบียบวำระที่ ๓.๑.๓) เนื่องจำก รัฐมนตรี

ว ่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (นำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์) ติดภำรกิจไม่สำมำรถ

มำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลือ่นกำรตอบกระทูถ้ำมดงักล่ำวไป

เป็นวันจันทร์ที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๔

 ๓. กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรในกำรควบคุมตรวจสอบ

วัตถุอันตรำย สำรเคมีขยะพิษ หรือของเสียอันตรำย ซึ่งนำย

วัลลภ ตังคณำนุรักษ์ เป็นผู ้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวง อุตสำหกรรม (ระเบียบวำระที่ ๓.๑.๑) โดยรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) เป็นผู้

ตอบกระทู้ถำมดังกล่ำว 

 กระทู้ถามด้วยวาจา 

 ๑. กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดซื้อถุงมือยำงขององค์กำร

คลังสินค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ซ่ึงนำยเฉลิมชัย เฟืองคอน              

เป ็นผู ้ตั้ งถำม ถำมรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์ 

(ระเบียบวำระที่ ๓.๒.๑)

 ๒. กระทู ้ถำม เรื่อง ทิศทำงนโยบำยกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ำ ซึ่งนำยอ�ำพล จินดำวัฒนะ                      

เป็นผู ้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 

(ระเบียบวำระที่ ๓.๒.๒) 

 ๓. กระทูถ้ำม เรือ่ง กำรเตรยีมรบัสถำนกำรณ์กำรระบำด

ของ COVID – 19 จำกท่ำขี้เหล็ก ซึ่งนำยเจตน์ ศิรธรำนนท์ 

เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี (ระเบียบวำระที่ ๓.๒.๓)

 เนื่องจำกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในกำรตอบกระทู้ถำม             

ทัง้สำมกระทูด้งักล่ำว ตดิภำรกจิ ไม่สำมำรถมำตอบกระทูถ้ำม

ด้วยวำจำได้และขอเลือ่นกำรตอบโดยไม่ก�ำหนดเวลำ จงึท�ำให้

กระทู้ถำม ทั้งสำมกระทู้ดังกล่ำวเป็นอันตกไป หำกสมำชิก                 

ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่                 

เพื่อพิจำรณำในครำวถัดไป ตำมข ้อบังคับ ข ้อ ๑๖๖                             

วรรคสอง

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ซึง่คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำเสรจ็แล้ว 

(เรื่องด่วนที่ ๑) ที่ประชุมได้พิจำรณำในวำระที่สอง และลงมติ

ในวำระที่สำม เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร พร้อมท้ัง                

ลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ             

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบกำรพิจำรณำ ด�ำเนินกำร

ต่อไป 

 ๒. ร ่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธี

พิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำร

วสิำมัญพจิำรณำเสรจ็แล้ว (เรือ่งด่วนที ่๒) ทีป่ระชุมได้พจิำรณำ

ในวำระที่สอง และลงมติในวำระที่สำม เห็นชอบด้วยกับ                  

สภำผู้แทนรำษฎร พร้อมท้ัง ลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ เพือ่ส่งไปยงัคณะรฐัมนตรปีระกอบ

กำรพิจำรณำ ด�ำเนินกำรต่อไป

 ๓. ร่ำงพระรำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรวนิจิฉยัชีข้ำดอ�ำนำจ

หน้ำที่ระหว่ำงศำล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำร

วสิำมญัพจิำรณำเสรจ็แล้ว เรือ่งด่วนที ่๓) ทีป่ระชมุได้พจิำรณำ

ในวำระที่สอง และลงมติในวำระที่สำม เห็นชอบด้วยกับ            

สภำผู้แทนรำษฎร พร้อมท้ัง ลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ เพือ่ส่งไปยงัคณะรฐัมนตรปีระกอบ

กำรพิจำรณำ ด�ำเนินกำรต่อไป

 

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร จ�ำนวน ๓ ฉบับ               

ดังนี้

 ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒. ร ่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธี

พิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓. ร่ำงพระรำชบญัญตัว่ิำด้วยกำรวนิจิฉยัชีข้ำดอ�ำนำจ

หน้ำที่ระหว่ำงศำล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

]]]]]
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ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 เรื่องเพื่อจารณา

 ขอให้น�ำระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ข้ึนมำ

พิจำรณำก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ประธำนของที่ประชุม                 

จึงด�ำเนินกำรให้ท่ีประชุม พิจำรณำเรื่องที่เสนอใหม่ รำยงำน            

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมกำรก�ำกับ

กิจกำรพลังงำนและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำร

พลังงำน (ตำมมำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติ กำรประกอบ

กิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐) (ระเบียบวำระที่ ๖) ที่ประชุมได้

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนฯ ดังกล่ำว

 จำกนั้น ประธำนวุฒิสภำได้ด�ำเนินกำรให้ท่ีประชุม

พิจำรณำเรื่องด่วน ร่ำงพระรำชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่น

ควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง                   

วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร โทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                

ซึง่สภำผูแ้ทนรำษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว (วฒุสิภำต้องพจิำรณำ 

ให้แล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๓๖                

นับแต่วนัที ่๔ ธนัวำคม ๒๕๖๓) ท่ีประชุมได้ลงมต ิในวำระทีห่นึง่

รับร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไว้พิจำรณำ และมีมติให้ตั้ง             

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขึ้น จ�ำนวน ๒๑ คน โดยมีก�ำหนด         

กำรแปรญัตติภำยใน ๗ วันท�ำกำร ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๒๕ 

วรรคหนึ่ง

 

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับร่ำงพระรำชบัญญัติไว้พิจำรณำ จ�ำนวน ๑ ฉบับ                

คือ

 - ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและ

ก�ำกบักำรประกอบกจิกำรวิทยกุระจำยเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. 

]]]]]

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
 เรื่องเพื่อรับทราบ

 ๑. รบัทรำบ เรือ่ง พระบรมรำชโองกำรประกำศแต่งตัง้

สมำชิกวุฒิสภำ ดังนี้ 

  ๑) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ 

    ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

  ๒) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 

    ผู้บัญชำกำรทหำรบก 

  ๓) พลเรือเอก ชำติชำย ศรีวรขำน 

    ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ 

  ๔) พลอำกำศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ 

    ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 

  ๕) พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

    ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ท่ีประชุมรับทรำบ และประธำนวุฒิสภำได้ด�ำเนินกำร

ให้สมำชิกวุฒิสภำที่ได้รับ กำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งแทนต�ำแหน่ง

ที่ว่ำง กล่ำวปฏิญำณตนในที่ประชุมก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ตำม

มำตรำ ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

 ๒. รับทรำบ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้

ถำมเป็นหนังสือเข้ำระเบียบวำระ กำรประชุมวุฒิสภำได้                 

ภำยในก�ำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ�ำนวน 

๖ กระทู้ 

 ที่ประชุมรับทรำบ

 ต่อมำ ประธำนวุฒิสภำได้ด�ำเนินกำรให้ที่ประชุม

พจิำรณำเรือ่งรบัรองรำยงำนกำรประชมุ ซึง่ทีป่ระชมุพจิำรณำ

รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ 

๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

 ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสำมัญประจ�ำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓

 - ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรำยงำนกำรประชมุวฒิุสภำทัง้ ๒ 

ครั้ง โดยไม่มีกำรแก้ไข 
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 กระทู้ถามเป็นหนังสือ

 ๑. กระทูถ้ำม เรือ่ง โครงกำรอ่ำงเก็บน�ำ้ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ปรำจีนบุรี ซึ่งนำยสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยก

รัฐมนตรี (ระเบียบวำระที่ ๓.๑.๒)

 ๒. กระทูถ้ำม เรือ่ง ประกำศคณะกรรมกำรปฏิรปูทีด่นิ

เพื่อเกษตรกรรมเพื่อก�ำหนดรำยกำร กิจกำรอื่นท่ีเป ็น                       

กำรสนับสนุนหรือเกี่ ยว เนื่ องกับกำรปฏิรูป ท่ีดิน เพื่ อ

เกษตรกรรม ซึง่นำยชลติ แก้วจนิดำ เป็นผูต้ัง้ถำม ถำมรฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระเบียบวำระที่ ๓.๑.๓)

 โดยกระทู้ถำมล�ำดับที่ ๓.๑.๒ และล�ำดับที่ ๓.๑.๓ 

รัฐมนตรีผู ้ รับผิดชอบในกำรตอบกระทู ้ถำมติดภำรกิจ                     

ไม่สำมำรถมำตอบกระทูถ้ำมได้ จึงขอเล่ือนกำรตอบกระทูถ้ำม

ทั้งสองกระทู้ดังกล่ำว ไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๔

 ๓. กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงกำรบูรณำกำรโครงกำร

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จำกผลกระทบโควิดในระดับต�ำบล 

ซึ่งนำยอ�ำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี 

(ระเบียบวำระที่ ๓.๑.๑) โดยนำยกรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยอำคม เติมพทิยำไพสฐิ) 

เป็นผู้ตอบกระทู้ถำมดังกล่ำว

 กระทู้ถามด้วยวาจา 

 ๑. กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดซื้อถุงมือยำงขององค์กำร

คลังสินค้ำกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งนำยเฉลิมชัย เฟืองคอน                  

เป ็นผู ้ตั้ งถำม ถำมรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์ 

(ระเบียบวำระที่ ๓.๒.๑) เนื่องจำกรองนำยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ (นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) 

ติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมด้วยวำจำได้และ                 

ขอเล่ือนกำรตอบโดยไม่ก�ำหนดเวลำ จึงท�ำให้กระทู ้ถำม                    

ดังกล่ำวเป็นอันตกไป หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็น               

กระทูถ้ำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพือ่พจิำรณำ ในครำวถดัไป            

ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

 ๒. กระทู้ถำม เรื่อง ค่ำฝุ่นละออง PM ๒.๕ ก�ำลังก่อให้

เกิดอันตรำยใหญ่หลวงโดยเฉพำะ ในกรุงเทพมหำนคร                      

ซึ่งนำยจเด็จ อินสว่ำง เป็นผู ้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม (ระเบียบวำระ

ที่ ๓.๒.๒) โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม (นำยวรำวธุ ศลิปอำชำ) ตดิภำรกจิไม่สำมำรถ

มำตอบกระทู้ถำมด้วยวำจำได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำม 

ดังกล่ำวไปเป็นวันอังคำรที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓

 จำกนั้น ด�ำเนินกำรให้ที่ประชุมพิจำรณำเร่ืองที่ค้ำง

พิจำรณำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนกำรตรวจ

เงินแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตำมมำตรำ 

๗๗ แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรตรวจ

เงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑) (ระเบยีบวำระที ่๕) เป็นเรือ่งทีเ่ลือ่น

มำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสำมัญประจ�ำปี            

ครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนฯ ดังกล่ำว

 ท่ีประชุมพิจำรณำเรื่องท่ีเสนอใหม่ ประกำศคณะ

กรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ เรือ่ง นโยบำยกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตำมมำตรำ ๒๘ วรรคสอง 

แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงิน 

แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑) (ระเบยีบวำระที ่๖) ท่ีประชุมได้พจิำรณำ

รับทรำบประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 

นโยบำยกำรตรวจเ งินแผ ่นดินประจ� ำป ี งบประมำณ                                 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

]]]]]

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว รำยงำน              

กำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรทบทวนนโยบำยและผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรศึกษำ เพื่อแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ ซึง่คณะกรรมำธกิำรกำรทหำรและควำมมัน่คง 

ของรัฐพิจำรณำเสร็จแล้ว (ระเบียบวำระที่ ๔) ที่ประชุมมีมติ

เหน็ด้วยกบัรำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำฯ พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบั

ข ้อเสนอแนะของ คณะกรรมำธิกำรฯ เ พ่ือส ่ งไปยั ง                                

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

 จำกนั้น ท่ีประชุมพิจำรณำเรื่องที่เสนอใหม่ รำยงำน           

กำรโอนงบประมำณ รำยจ่ำย ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำร                  

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๕๑ ประจ�ำปีงบประมำณ 
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พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตำมมำตรำ ๕๑ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีกำร               

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑) (ระเบียบวำระท่ี ๕) ที่ประชุม                    

ได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนฯ ดังกล่ำว

 ต่อจำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ด�ำเนินกำรให้                

ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ปรำกฏในระเบียบวำระ              

กำรประชุม ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กร

อสิระ ตำมรฐัธรรมนญู แทนต�ำแหน่งทีว่่ำง (ระเบยีบวำระที ่๗) 

โดยประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ (นำยกล้ำนรงค์ จันทิก) ได้มี

หนังสือแจ้งว่ำ ต�ำแหน่งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรฯ               

ว่ำงลง จึงเสนอให้วุฒิสภำตั้ง พลเรือเอก ชำติชำย ศรีวรขำน 

เป็นกรรมำธิกำรฯ แทนต�ำแหน่งที่ว่ำง ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ 

ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

]]]]]



40 เอกสารข่าวรัฐสภา

   

การเข ้า เยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน                            
ณ รัฐสภา
	 วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	๖	

อาคารรฐัสภา	นายชวน		หลีกภยั	ประธานรฐัสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	ให้การต้อนรับ	นางสาวซูรีนา	 เจะตอเลาะ	

ผู้อ�านวยการโรงเรียนศานติธรรม	 จังหวัดยะลา	 และคณะ	

จ�านวน	 ๔๐	 คน	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน																		

ณ	รฐัสภา	โดยม	ีนายอบัดลุอาย	ีสาแม็ง	สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

จงัหวดัยะลา	พรรคประชาชาต	ิ	นพ.สกุจิ	อัถโถปกรณ์	ทีป่รกึษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และนางสาวศิรภา	 อินทวิเชียร																

ผูช่้วยเลขานกุารประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ร่วมให้การต้อนรบั	

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

โดยระบบการเมืองสุจริตจะเป็นเครื่องมือน�าพาให้ประเทศ																	

มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป	

การประชมุออนไลน์เรือ่ง การจดัการความ
ปลอดภยัทางถนนในบรบิทความปกตใิหม่ 
	 วันท่ี	 ๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมส�านัก

องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	 ช้ัน	 ๓	 อาคารรัฐสภา																								

นายนิกร	 จ�านง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธาน

เครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาค

เอเชีย	-	แปซิฟิก	ร่วมประชุมออนไลน์เรื่อง	การจัดการความ

ปลอดภัยทางถนนในบริบทความปกติใหม่	 (New	 Normal)	

เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกรัฐสภาด้าน

ความปลอดภยัทางถนนภูมภิาคเอเชยี	-	แปซฟิิก	โดยไดก้ลา่วถงึ

ประสบการณ์การรับมือกับความท้าทายด้านการคมนาคม									

และการสัญจรในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด	 -	 19																

ตลอดจนข้อจ�ากัดในการเคลื่อนท่ีและการรักษาระยะห่าง															

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

	 โอกาสนี	้นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเมือง															

ให้แก่คณะว่า	 ต้องการเป็นนักการเมืองเพ่ือเป็นตัวแทน

ประชาชน	 และเป็นปากเสียงให้กับประชาชน	 ซึ่งต�าแหน่ง

ทางการเมืองนั้นไม่มีความส�าคัญเท่ากับการได้ท�าอะไรให้กับ

ประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์	 	 ในการนี้	 ขอให้

คณะครู	 อาจารย์	 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียน																				

น�านโยบายแนวคดิ	“การเมอืงสุจรติ”	ไปสู่การปฏบัิต	ิโดยผ่าน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เยาวชน	 และนักศึกษา	
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รวมถงึการเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพ	โอกาส	และความท้าทาย

ใหม่	ๆ	ต่อนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน

 โดยมี	นายอสิระ	เสรวีฒันวฒุ	ินายสรุเชษฐ์	ประวณีวงศ์วฒิุ 

และนายคารม	 พลพรกลาง	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร																				

พร้อมด้วย	 นพ.แท้จริง	 ศิริพานิช	 เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ	

และ	 นพ.อนุชา	 เศรษฐเสถียร	 เลขาธิการสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ	เข้าร่วมประชุม	

ให้การต้อนรับ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) 
	 วันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมประธาน

รฐัสภา	ชัน้	๓	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภา

และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ให้การต้อนรบั	นางประกายรัตน์ 

ต้นธีรวงศ์	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ท�าหน้าที่

แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน	 และคณะกรรมการฯ														

ในโอกาสเข้าพบเพือ่หารอืข้อราชการประเดน็การขอคนืสถานะ

ของ	กสม.	

 นางประกายรตัน์	ต้นธรีวงศ์	กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 

กล่าวว่า	 เน่ืองจาก	 กสม.	 ถูกลดสถานะจาก	 “เอ”เป็น	 “บี”												

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ	 ด้วยเหตุผลหลัก	 ๕	 ข้อ	 ซึ่งไม่สอดคล้อง											

กับหลักการว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและ

คุม้ครองสทิธมินษุยชน	(หลักการปารสี)	ซึง่	กสม.	อยูใ่นระหว่าง																			

การขอทบทวนสถานะจากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	

(Sub	-	Committee	on	Accreditation	:	SCA)	โดยในระหว่าง

กระบวนการทบทวนสถานะ	กสม.	จะต้องแสดงให้	SCA	เข้าใจ

ถงึหน้าทีแ่ละอ�านาจตามกฎหมายจดัตัง้	ทัง้นี	้กสม.	มข้ีอกงัวล

ในประเด็น	 มาตรา	 ๒๔๗	 (๔)	 ของรัฐธรรมนูญแห ่ง																																				

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	๒๕๖๐	ว่าด้วยคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิมหีน้าทีแ่ละอ�านาจ	ชีแ้จงและรายงาน

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน

สถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนในประเทศไทย	โดยไม่ถกูต้อง

หรือไม่เป็นธรรม	จึงอยากขอหารือต่อประธานรัฐสภา	

	 จากนั้น	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 กล่าวว่า	

หาก	กสม.	ต้องการให้มีการแก้ไขในประเด็นที่กล่าวมา	ขอให้

ท�าหนงัสอืไปยงัคณะกรรมาธกิารพจิารณาร่างรฐัธรรมนญูแห่ง																

ราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	 ..)	พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๒๕๖	และเพิ่มหมวด	๑๕/๑)	และหากมี

ข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างความปรองดอง	 ขอให้เสนอแนะ

มายังรัฐสภาต่อไป	

รับย่ืนหนังสือจาก ประธานกรรมการ                  
มูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ และคณะ 
	 วนัท่ี	๒	ธนัวาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	ช้ัน	๑	อาคาร

รัฐสภา	 นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธาน																					

สภาผูแ้ทนราษฎร	นายสามารถ	มะลลูมี	ทีป่รกึษาคณะท�างาน

ทางการเมอืงของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	และ	นางสาวผ่องศรี 

ธาราภมู	ิคณะท�างานทางการเมืองของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
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รบัย่ืนหนงัสอืจาก	นายสทิธโิชค	เสรธีรณกลุ	ประธานกรรมการ

มูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์	 เรื่องขอคัดค้านมติเห็นชอบร่าง	 พ.ร.บ.							

แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 ๓๐๑	 ๓๐๒	 และ	 ๓๐๕															

เพือ่ยกเลกิการกระท�าผดิแก่หญงิใดก็ตามทีท่�าแท้งและเพิม่เตมิ

ข้อกฎหมายให้สตรีที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน	 ๑๒	 สัปดาห์	 และ

สามารถตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ได้โดยชอบ	

	 ทั้งนี้	 มูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์มีความเห็นว่า	 การกระท�า														

ดังกล่าวเป็นความผิดที่ไม่ควรเห็นชอบด้วยกฎหมาย	 จึงขอ

คัดค้านมติเห็นชอบร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าวไม่ให้มีการบังคับใช้ใน

ราชอาณาจักรไทย	และเสนอให้คณะรัฐมนตรี	พิจารณาเลื่อน

วาระการบังคับใช้	 พ.ร.บ.	 เพ่ือทบทวนและหารือเกี่ยวกับ															

การแก้ปัญหาต่อไป	จากนั้น	นายสมบูรณ์	กล่าวว่า	ขอยืนยัน

ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเสนอและคัดค้านร่าง	 พ.ร.บ.	

ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ	 โดยจะน�าเรื่องดังกล่าวกราบเรียน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป	

รับยื่นหนังสือจาก ตัวแทนผู้ประกอบการ
ส่งออกสุกร และคณะ
	 วันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุม	๓๑๐	ชั้น	๓	

อาคารรัฐสภา	 นายราเมศ	 รัตนะเชวง	 เลขานุการประธาน

รฐัสภา	และ	นางสาวผ่องศรี	ธาราภมู	ิคณะท�างานทางการเมือง

ของประธานสภาผู ้ แทนราษฎร	 รับยื่ นหนั งสื อจาก																																				

นายกาจก�าแหง	 พูลพจน์	 ตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกสุกร	

และคณะ	 เพ่ือขอความช่วยเหลือเรื่องการส่งออกสุกรไปยัง															

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 เนื่องจากมีการผูกขาดการค้า	 ท�าให	้																			

ผู้ประกอบการรายอื่น	 ๆ	 ไม่สามารถส่งออกสุกรได้	 โดยเปิด

โอกาสให้เพียง	 ๕	 บริษัทเท่าน้ันท่ีสามารถส่งออกได้	 ซึ่งให้

เหตุผลว่ามีการตรวจสอบและตรวจตราคุณสมบัติ	 เพื่อเป็น																		

การสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากสัตว์สู่สัตว์

	 ทั้งนี้	 การท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับ															

ราชอาณาจกัรกมัพชูานัน้	ไม่ได้มกีารแจ้งให้ผูป้ระกอบการรบัทราบ 

และไม่ได้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการแต่อย่างใด	 ซ่ึงส่ง

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการจ�านวนมาก	โดยนายราเมศ	และ

นางสาวผ่องศร	ีกล่าวว่า	จะส่งเรือ่งดงักล่าวกราบเรยีนประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 และจะน�าเรื่องส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพือ่หาทางออกให้กบัผูป้ระกอบ

การต่อไป	

พิธีเปิดโครงการต้นกล้ารัฐสภา 
	 วนัที	่๗	ธนัวาคม	๒๕๖๓	ณ	โรงเรยีนมธัยมวดัดสุติาราม	

กรุงเทพฯ	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ	 รองเลขาธิการ																					

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โครงการต้นกล้า

รฐัสภา	(รปูแบบรฐัสภาในโรงเรยีน	:	Parliament	in	School)	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	โดยมนีางจงเดอืน	สทุธริตัน์	

ผู ้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์	 กล่าวรายงาน	 และ																							

ดร.วรนันท์	 ขันแข็ง	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม	

กล่าวต้อนรับ	

	 ในการนี้	 นายจักรพันธ์	 พรนิมิตร	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	กรงุเทพมหานคร	พรรคพลงัประชารฐั	พร้อมด้วย	คณะ

ครูอาจารย์	 ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด	 จากนั้น	 นายจักรพันธ	์																
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ได้บรรยายพิเศษ	 เร่ือง	 “การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับ																										

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา”	 ในการนี้

นางจงเดือน	สุทธิรัตน์	ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์	และ

ดร.วรนันท์	 ขันแข็ง	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม	

ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างรัฐสภาและโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม	 (MOU)	

โรงเรียนเครือข่ายต้นกล้ารัฐสภา		

ประธานรัฐสภา ให้เกียรติแสดงปาฐกถา 
	 วันที่	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	 แจ้งวัฒนะ	

กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน														

สภาผู้แทนราษฎร	ให้เกียรติแสดงปาฐกถาในหัวข้อ	“บทบาท

รัฐสภา	:	โอกาสและการท้าทายต่อการพัฒนาประชาธิปไตย”	

และเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา	

และหลกัสตูรวฒุบิตัรผูช่้วยและผูป้ฏบิตังิานของสมาชกิรฐัสภา	

ในการนี้	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร														

และนางสาวศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู ้ช่วยเลขานุการประธาน														

สภาผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมในงาน

	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน																					

สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	 ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรดังกล่าว	 ถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบรัฐสภาภายใต	้											

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรง

เป็นประมุข	ดงัน้ัน	จงึขอให้ทุกท่านช่วยกนัท�าการเมืองให้สจุริต	

ยนืหยดัในความถกูต้อง	และเคารพกฎหมายบ้านเมอืง	รฐัสภา

ซึ่งเป็นสถาบันด้านนิติบัญญัติ	 มีหน้าท่ีหลักส�าคัญในการออก

กฎหมายเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศ	 ด้วยเหตุนี้

สมาชิกรัฐสภาจึงต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในเร่ืองของ

การมีวินัย	 รักษากฎ	 กติกา	 และกฎหมายที่ตนเองเป็นผู้ร่าง												

จึงขอให้ก�าลังใจทุกท่านที่ร่วมเสียสละเข้ามาท�างานที่ส�าคัญ

อย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุนการท�าหน้าท่ีของสมาชิกรัฐสภา

ให้มีประสิทธิภาพ	 และขอให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต															

สร้างผลประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติ																		

ให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป	

พิธีเปิดการประชุม 
	 วันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องประชุมกรุงธน																		

ชั้น	๓	โรงแรมเดอะ	รอยัลริเวอร์	บางพลัด	กรุงเทพฯ	นายชวน	

หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร																		

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม	 “การลดความเหลื่อมล�้า															

ในการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและโอกาสในการเมืองของ

คนพกิาร”	ในการนี	้นายเทวญั	ลปิตพัลลภ	นายสภุดชิ	อากาศฤกษ์ 

และนายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร														

พร้อมด้วย	นางสาวศริภิา	อนิทวเิชียร	ผูช่้วยเลขานุการประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมพิธีเปิด	

	 จากนั้น	 นายชวน	หลีกภัย	 ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถา

ความว่า	 การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ส�าคัญของวิถีทาง														

ในการปกครองภายใต้ระบอบเสรปีระชาธปิไตยทีแ่สดงออกถงึ
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เจตจ�านงร่วมกันของประชาชน	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้อง

ท�าให้พลเมืองทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งอย่าง

เท่าเทยีม	โดยแสดงให้เหน็ถงึความตระหนกัในคณุค่าความเป็น

มนุษย์ของปัจเจกบุคคลที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค

กันโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่าง	ทั้งนี้	คนพิการเป็นประชากร

ของประเทศที่มีความส�าคัญ	 มีสิทธิและเสียงในฐานะพลเมือง

ของประเทศ	ซึ่งสถิติปัจจุบันมีคนพิการที่อายุมากกว่า	๑๘	ปี	

และมีสิทธิเลือกตั้ง	 ๑.๗๘	 ล้านคน	 ซึ่งคนพิการควรได้รับ																			

การคุ้มครองศักด์ิศรีในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคล

ท่ัวไปและสามารถเข้าถงึสทิธใินการเลอืกตัง้ได้อย่างเสมอภาค	

ดังน้ัน	 ภาครัฐจึงมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดมาตรการทาง

กฎหมายในการส่งเสริมคนพิการให้เข ้าถึงสิทธิเลือกตั้ง																				

ด�าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้คนพิการสามารถ

ใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น

พิธีมอบเกียรติบัตร 
	 วนัท่ี	๑๗	ธนัวาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	๖	อาคาร

รัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน																				

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร	 ให้แก่

คณะเยาวชนต้นกล้าประชาธิปไตย	รุ่นที่	๑	ประจ�าปี	๒๕๖๓	

จดัโดย	สโมสรโรตารีจตจุกัร	พร้อมมอบโอวาท	ความตอนหนึง่ว่า 

ขอให้ทุกคนท�าตามท่ีตนเองตั้งใจไว้ให้ประสบความส�าเร็จ	

ฝึกฝนความสามารถพิเศษที่ตนเองมีให้เกิดความช�านาญและ

เชีย่วชาญตัง้แต่วยัเดก็	เพราะเป็นวยัแห่งการเรยีนรู	้และขอให้

ทุกคนท�าหน้าท่ีของตนเองให้ดีที่สุด	 ยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

รวมทั้งยึดความซื่อสัตย์	สุจริต	เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต

	 ทัง้นี	้นายจรุนิทร์		ลกัษณวศิษิฏ์	รองนายกรฐัมนตรแีละ

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพาณิชย์	 นายสุทัศน์	 เงินหมื่น																				

นายนรศิ	ข�านรุกัษ์	นายสาคร	เกีย่วข้อง	นายอสิระ	เสรวัีฒนวฒุ ิ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	นายราเมศ	 รัตนะเชวง	 เลขานุการ

ประธานรัฐสภา	และนางสาวศริิภา	อนิทวเิชยีร	ผูช่้วยเลขานกุาร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมในพิธี		



รอบรั้วสภา - ข่าวในประเทศ 45

   งานเลี้ยงอาหารค�่าพบปะสามัคคี 
	 วันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	 สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย	

กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน														

สภาผู ้แทนราษฎร	 ร่วมงานเลี้ยงอาหารค�่าพบปะสามัคคี																				

ซึง่นายแสง	สุขะทิวง	เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย	เป็นเจ้าภาพ	

	 โอกาสนี้	 นายชวน	 หลีกภัย	 ได้มอบหน้ากากอนามัย

ส�าหรับเด็ก	จ�านวน	๑,๐๐๐	ชิ้น	จากโครงการ	“Mini	Mask	

หน้ากากเพื่อเด็ก”	ให้แก่	นายแสง	สุขะทิวง	เพื่อมอบให้เด็ก	ๆ 	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ใช้ส�าหรับป้องกัน													

การแพร่ระบาดของโควิด	 -19	 ทั้งนี้	 นายสุทัศน์	 เงินหมื่น																	

นายมารุต	 มัสยวาณิช	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิก																						

สภาผู้แทนราษฎร	 และนางสาวศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู ้ช่วย

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมในงาน	

การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
	 วันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	อาคารรัฐสภา	นายชวน	

หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร													

มอบหมายให้	นายอิสระ	เสรวัีฒนวุฒิ	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	

นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และ																

นายสาธิต	 ประเสริฐศักด์ิ	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

ตรวจสภาพทั่วไปของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่																

ซึ่งเป็นการตรวจความเรียบร้อยครั้งสุดท้าย	 ก่อนสิ้นสุด																		

ส่งมอบเคร่ืองวดัอณุหภมูแิบบสแกนใบหน้า 
	 วันที่	 ๔	 มกราคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 สถาบันพระปกเกล้า																	

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	 กรุงเทพฯ	นายชวน	หลีกภัย	

ประธานรัฐสภา	 ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า													

ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนใบหน้า	จ�านวน	๑	เครื่อง	

ซึ่งได้รับมอบจาก	 บริษัท	 คเชนทร์	 ดิจิทัล	 จ�ากัด	 ให้แก่	

ศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	

และนายวิทวัส	ชัยภาคภูมิ	รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	

การขยายสัญญาก่อสร้างครัง้ที	่๔	ในวนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๖๓	

ทั้งนี้	 ตามมติที่ประชุม	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓																								

คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่	 พร้อมอาคารประกอบ	 ได้มีมติไม่ขยายสัญญา																					

การก่อสร้าง	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะไม่มีการขยายสัญญา																								

แต่ทางบริษัทจะต้องด�าเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาให้แล้ว

เสร็จสมบูรณ์	 และส่งมอบงานให้แก่ส�านักงานเลขาธิการ																

สภาผู้แทนราษฎรต่อไป	
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เพื่อให้สถาบันพระปกเกล้า	ใช้ในการป้องกันโควิด	-	19		โดย

เครื่องวัดอุณหภูมิดังกล่าวเป็นเครื่องเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ																		

มีความคลาดเคล่ือน	 +/-	 ๐.๓	 องศาเซลเซียส	 หน้าจอสัมผัส														

๘	น้ิว	ส�าหรบัแสดงผลการวดัอณุหภมู	ิและยงัสามารถอ่านบัตร	

NFC	(Near	Field	Communication)	ได้ด้วย	

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๕	 มกราคม	 ๒๕๖๔	ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ช้ัน	 ๑												

อาคารรัฐสภา	 นพ.สุกิจ	 อัถโถปกรณ์	 ที่ปรึกษาประธาน																				

สามารถประชุมได้	 แต่ขอความร่วมมือให้เชิญบุคคลภายนอก

เข้าร่วมประชุมจ�านวนน้อยที่สุด

	 ต่อมาในวนัที	่๘	มกราคม	๒๕๖๔	นพ.สกุจิ	อถัโถปกรณ์	

ท่ีปรึกษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	ได้แถลงข่าวถึงความคบืหน้า

การเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ทั้งนี้											

จากการประเมินสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งติดตามมาตรการ

จากทางรัฐบาลแล้ว	 คาดว่าจะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนได้

ในสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม	ภายใต้มาตรการการป้อง

การแพร่ระบาดของโควิด	 -19	 ท่ีเข้มงวดมากกว่าเดิม	 โดย															

นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ส่ังการให้

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เตรียมความพร้อม

ส�าหรับการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร		

รับมอบชุดตรวจแอนติบอดี้โควิด - 19
	 วันที่	๖	มกราคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๓	อาคาร

รัฐสภา	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร												

คนทีห่น่ึง	รบัมอบชดุตรวจแอนตบิอดีโ้ควดิ	-	19	(Rapid	Test)	

จ�านวน	๑,๐๐๐	ชุด	จาก	บริษัท	เฟิร์มเมอร์	จ�ากัด	เพื่อใช้เป็น

สาธารณประโยชน์ด้านการตรวจหาภูมิคุ ้มกันโควิด	 -	 19																	

โดยมี	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร															

และผู ้แทนจากส�านักบริการทางการแพทย์ประจ�ารัฐสภา															

ร่วมรับมอบ	

สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวเรื่อง	 สภาผู้แทนราษฎรได้ค�านึง

ถึงสถานการณ์ของบ้านเมือง	 จึงมีการงดประชุม	 ๒	 สัปดาห์														

วันที่	๖	-	๘	มกราคม	๒๕๖๔	และวันที่	๑๓	-	๑๔	มกราคม	

๒๕๖๔	 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของ															

โควิด	 -	 19	 และจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ																

ในส่วนของการประชุมคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ
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   	 จากน้ัน	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	คนทีห่นึง่	ได้กล่าวขอบคณุทีน่�าชดุเครือ่งตรวจมามอบ

ให้ในวันนี้	 โดยจะมอบให้ส�านักบริการทางการแพทย์ประจ�า

รฐัสภาไว้ใช้ในการตรวจคัดกรองบุคลากรในรฐัสภา	และจะน�า

ส่งไปให้สาธารณสุขจังหวัดที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่											

เข้มงวด	เพือ่น�าไปตรวจเชงิรกุต่อไป	ส�าหรับชดุตรวจ	Rapid	test 

Covid-19	 ได้รับการประเมินความแม่นย�าและความถูกต้อง

ของผลตรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 และได้รับ																				

ใบอนญุาตน�าเข้าจากกระทรวงสาธารณสขุ	ชดุตรวจนีถ้กูน�าไป

ใช้ในการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด	-	19	อย่างแพร่หลายทั่วโลก	

เพื่อควบคุมการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด		

มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
	 วันที่ 	 ๘	 มกราคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ชุมชนอุทัยรัตน	์																			

ซอยประดิพทัธ์	๑๕	เขตพญาไท	กรงุเทพฯ	และชุมชนบ้านครวั	

ริมคลองแสนแสบ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วย	นายอิสระ	เสรีวัฒนวุฒิ	

นางสาวพิมพ์รพี	 พันธุ ์วิชาติกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

นางสาวศิริภา	 อินทวิเชียร	 ผู ้ช ่วยเลขานุการประธาน																			

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอุทัยรัตน์	 และชุมชนบ้านครัว																							

พร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าป	ี

๒๕๖๔	ให้แก่ตัวแทนชุมชน	เพือ่แจกจ่ายให้กบัเดก็และเยาวชน

ภายในชุมชน	 ประกอบด้วย	 หน้ากากผ้าส�าหรับเด็ก	 สเปรย์

แอลกอฮอล์	นมกล่อง	อปุกรณ์กฬีา	หนงัสอืวถิธีรรมตามรอยพ่อ 

และกระปุกออมสิน	 อันเป็นเครื่องหมายในการเสริมสร้าง																			

ใน	๓	มิต	ิได้แก่	ด้านร่างกายและสตปัิญญา	ด้านสุขภาพอนามยั	

และด้านทัศนคติการออม		

สภาผูแ้ทนราษฎร	นางสาวโสมอษุา	บรูณะเหต	ุรองเลขาธกิาร															

สภาผู้แทนราษฎร	 และนางจงเดือน	 สุทธิรัตน์	 ผู้อ�านวยการ

ส�านักประชาสัมพันธ์	 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้ก�าลังใจพี่น้อง



นักเรียนญี่ปุ่นเข้าชื่อ ๔ หมื่นคน ยื่นสภา
ปฏิรูปกฎหมาย 
	 วันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	นักเรียนและนักศึกษา

ในประเทศญีปุ่น่ร่วมลงชือ่กว่า	๔	หมืน่คน	ในเอกสารต่อรฐัสภา

ขอให้แก้ไขกฎหมายอายุขั้นต�่าที่สามารถยินยอมสมรสและ							

ร่วมเพศได้	โดยขอให้เพิ่มเป็นอย่างน้อย	๑๖	จากเดิม	๑๓	ปี

	 กลุม่เคลือ่นไหวดังกล่าวมชีือ่ว่า	“Your Voice Matters” 

(เสียงของคุณมีค่า)	 เป็นผู้ริเริ่มเปิดให้มีการลงชื่อในเอกสาร													

ดังกล่าวทางออนไลน์	 มีผู้ร่วมลงชื่อกว่า	 ๔	 หมื่นคน	 ล่าสุด																	

ทางกลุม่น�าเอกสารไปมอบให้กบันางโยโกะ	คามคิาวะ	รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม

ขณะท่ีไนจีเรยีน้ันเป็นชาตท่ีิกฎหมายก�าหนดอายขัุน้ต�า่ยนิยอม

ร่วมเพศไว้น้อยที่สุดในโลก	คือ	อายุ	๑๑	ปีขึ้นไป

	 ท้ังน้ี	 การพิจารณาคดีความดังกล่าวของญี่ปุ่นปัจจุบัน	

หากผูเ้สยีหายทีอ้่างว่าตนไม่ยนิยอมร่วมเพศ	แต่มีอายมุากกว่า

ทีก่ฎหมายก�าหนดว่าสามารถยนิยอมร่วมเพศได้	จะต้องพสิจูน์

ให้ศาลเหน็ว่าถูกท�าร้าย	กระท�าช�าเรา	จนได้รับบาดเจบ็	ในทาง

ตรงกันข้าม	 หากมีการร่วมเพศเกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองคน	

แต่หนึ่งในบุคคลนั้นเป็นผู ้มีอายุต�่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย

อนุญาตให้ยินยอมร่วมเพศได้	 ก็จะถือว่ามีความผิดอาญา																

แม้จะยินยอมก็ตาม	

สกอตแลนด์ ผ่านกฎหมายให้ผู้หญิงใช้               
ผ้าอนามัยฟรี
	 วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	รัฐสภาสกอตแลนด์ผ่าน

ร่างกฎหมายให้ผู้หญิงใช้ผ้าอนามัยได้ฟรี	 ท�าให้สกอตแลนด์

กลายเป็นชาตแิรกของโลกทีมี่มาตรการลดความเหลือ่มล�า้ทาง

สังคมส�าหรับสตรีทุกคนที่มีประจ�าเดือน	 ส�าหรับมาตรการ															

รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ

	 หนึ่งในแนวร่วมกลุ่มเคลื่อนไหว	 ระบุว่า	 ผู้ร่วมลงนาม

บางส่วนไม่ทราบด้วยซ�้าว่าอายุขั้นต�่ายอมร่วมเพศที่ก�าหนดไว้

ตามกฎหมายของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่	 ๑๓	 ปี	 ซึ่งทางกลุ่มมองว่า																			

เด็กอายุ	 ๑๓	 ปี	 ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการตัดสินใจ															

เรื่องเหล่านี้ได้อย่างรอบคอบ	ประเทศญี่ปุ่น	เป็นหนึ่งในชาติที่

กฎหมายก�าหนดอายุยอมร่วมเพศขั้นต�่าไว้น้อยที่สุดในโลก												

อยู่ในระดับเดียวกันกับบูร์กินา	 ฟาโซ	 โคโมรอส	 และไนเจอร์	
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ดังกล่าวจะท�าให้ผู ้หญิงทุกคนในสกอตแลนด์สามารถขอ																		

ใช้ผ้าอนามัยท้ังแบบแผ่นและแบบสอดได้ฟรีตามสถานที่

สาธารณะ	 เช่น	 ศูนย์ชุมชน	 สโมสรเยาวชน	 และร้านขายยา	

เป็นต้น	 โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณจากเงินภาษีราว	 ๆ																			

๒๔	ล้านปอนด์ต่อปี

	 กฎหมายผลิตภัณฑ ์ฟรีส� าหรับผู ้ มีประจ�า เดือน																						

(The	Period	Products	(Free	Provision)	Scotland	Bill)	

ผ่านความเหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรด้วยมตเิป็นเอกฉันท์	

๑๒๑	 เสียง	 ขณะที่	 นิโคลา	 สเตอร์เจียน	 รัฐมนตรีของ

สกอตแลนด์	ชืน่ชมมาตรการดงักล่าวว่าเป็น	“นโยบายท่ีส�าคญั

ส�าหรับผู้หญิงและเด็กสาว”

	 ในระหว่างการอภิปรายในสภา	 ส.ส.โมนิกา	 เลนนอน	

ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายนี้	ให้เหตุผลว่า	“ไม่ควรมีผู้หญิงคน

ใดต้องกังวลว่าพวกเธอจะหาผ้าอนามัยแบบสอด	 แบบแผ่น	

หรือแบบใช้ซ�้าชิ้นต่อไปได้จากที่ไหน	 สกอตแลนด์จะไม่ยอม

เป็นประเทศสุดท้ายที่ท�าให้ความยากจนช่วงมีประจ�าเดือน	

(period	poverty)	 เป็นเรื่องของอดีต	 แต่เรามีโอกาสจะเป็น

ประเทศแรกที่ท�าเช่นนั้น”

	 เมื่อปี	๒๐๑๘	สกอตแลนด์เป็นชาติแรกในโลกที่เริ่มให้

บริการผ้าอนามัยฟรีตามโรงเรียน	วิทยาลัย	และมหาวิทยาลัย

ต่าง	 ๆ	 ผลส�ารวจโดย	 Plan	 International	 เมื่อปี	 ๒๐๑๗															

พบว่าเด็กสาว	 ๑๐%	 ในอังกฤษไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยใช	้													

อย่างเพียงพอในช่วงที่มีประจ�าเดือน	 ขณะที่นักเคลื่อนไหว															

ระบุว ่ามี เด็กหญิงจ�านวนไม ่น ้อยที่ต ้องยอมหยุดเรียน																											

ในช่วงนั้นของเดือน	

เศรษฐกิจของอังกฤษติดลบหนักที่สุด                
ในรอบ ๓๐๐ ป ี

	 วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	นายริชิ	ซูแนค	รัฐมนตรี

คลังอังกฤษ	 แถลงต่อรัฐสภาว่า	 เศรษฐกิจประเทศจะลดลง													

ร้อยละ	 ๑๑.๓	 ในปีนี้	 ซึ่งเป็นการลดมากที่สุดในรอบกว่า																

๓๐๐	 ปี	 โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ																								

ไวรัสโควดิ-19	นอกจากนัน้	โอกาสทีฟ้ื่นตวัต้องรอจนกว่าจะถงึ

ไตรมาส	๔	ของปี	 ๒๕๖๕	ส่วนตัวเลขหนี้สาธารณะจะพุ่งขึ้น

แตะ	 ๓.๙๔	 แสนล้านปอนด์	 (๕.๒๖	 แสนล้านดอลลาร์)																								

ในปีงบประมาณ	๒๕๖๓/๖๔	ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ	๑๙	ของ

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ซึ่งเป็นระดับ

สูงสุดเป็นประวัติการณ์	 หลังรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ																	

เพือ่ใช้จ่ายฉุกเฉินและมีการปรบัลดภาษเีพือ่เยยีวยาผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

	 นายซูแนคกล่าวว่า	 รัฐบาลคาดการณ์ว่าจะต้องใช	้													

งบประมาณ	๒.๘	 แสนล้านปอนด์ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์	

โควิด-19	 ในปีนี้ 	 โดยภารกิจส�าคัญที่สุดของรัฐบาลคือ																					

การปกป ้องสุขภาพและวิ ถี ชีวิตของประชาชนรวมถึง																									

การจัดสรรงบประมาณในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน																	

เพื่อแก้ปัญหาคนว่างงาน	 ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง	 ๒.๖	 ล้านคน

ภายในไตรมาส	๒	ของปีหน้า	

รัฐอุตตรประเทศออกกฤษฎีกาห ้าม              
บังคับเปลี่ยนศาสนา เพื่อแต่งงาน
	 วันที่	 ๒๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ฝ่ายบริหารรัฐอุตตร

ประเทศของอินเดียออกกฤษฎีกาก�าหนดโทษจ�าคุกส�าหรับ

บุคคลที่บั ง คับหรือล ่อลวงให ้ผู ้ อื่น เปลี่ยนศาสนาเ พ่ือ																															

การแต่งงาน	 มาตรการนี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มนักเคลื่อนไหว											

ชาวฮินดูได้ออกมารณรงค์ต่อต้านการแต่งงานข้ามศาสนา															

ซึ่งพวกเขาเรียกว่า	“ญิฮาดความรัก”	(love	jihad)	โดยหมาย

ถึงการท่ีชายมุสลิมวางแผนผูกสมัครรักใคร่กับสาวฮินด	ู																		

เพื่อท�าให้พวกเธอเปลี่ยนไปนับถืออิสลาม

	 รัฐอุตตรประเทศถือเป ็นรัฐแรกในอินเดียที่ออก

กฎหมายในลักษณะนี้	 ทั้งๆ	 ที่ทางการก็แทบจะไม่มีข้อมูล															
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ยืนยันว่าการแต่งงานข้ามศาสนาเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน														

นายสทิธัตถะ	นาถ	รฐัมนตรปีระจ�าคณะรฐัมนตรอุีตตรประเทศ	

ระบุว่า	 ผู ้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายใหม่จะมีโทษจ�าคุกสูงสุด	 ๕	 ปี																	

พร้อมย�้าว่ากฎหมายนี้มีความจ�าเป็นเพื่อยับยั้งการเปลี่ยน

ศาสนาอย่างผิดกฎหมาย	และคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้หญิงที่

ได้รบัความเดือดร้อน	ภายใต้กฎหมายนี	้ชายและหญิงทีน่บัถอื

ศาสนาต่างกันจะต้องแจ้งต่อศาลแขวงล่วงหน้า	 ๒	 เดือน																	

ก่อนเข้าพิธีสมรส	 และหากไม่มีฝ่ายใดคัดค้านก็จะสามารถ

แต่งงานกันได้

ซึ่งเกาหลีใต้และจีนได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในการต่อต้าน														

โควิด-19	จนกลายเป็นแบบอย่างของโลก	ส่วนข้อเสนอส�าคัญ

ของประธานาธิบดีสี	 จ้ินผิง	 ในการประชุมสุดยอดผู้น�ากลุ่ม

ประเทศจี	 ๒๐	 ที่ให้รักษากลไกพหุภาคี	 ยืนหยัดในการเปิด																

สู่ภายนอก	และมีการครอบคลุมอย่างทั่วถึง		รัฐสภาเกาหลีใต้

จะพยายามสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

เกาหลีใต้-จีน	 หวังว่าสองประเทศจะจัดตั้งกลไกเจรจาทาง

ยุทธศาสตร์ระหว่างองค์กรนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ														

ขับเคลื่อนการแลกเปล่ียนระหว่างประชาชน	 ตลอดจน																

	 แม้ชาวฮินดูจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ถึง	 ๘๐%	 จาก

ทั้งหมด	 ๑,๓๐๐	 ล้านคนในอินเดีย	 แต่ก็ยังมีกลุ่มชาวฮินด	ู												

สายฮาร์ดไลน์ที่กล่าวหาพรรคการเมืองต่างๆ	 ว่าเอาอกเอาใจ

ชนกลุม่น้อยมากเกนิไปเพือ่หวงัคะแนนเสยีง	และมกีารรณรงค์

เรียกร้องให้ภาครัฐถือนโยบาย	“ฮินดูมาก่อน”	(Hindu	First)	

มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	

          

รัฐมนตรีจีนพบปะกับประธานรัฐสภา
เกาหลีใต้
	 วันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	นาย	Wang	Yi	มนตรี

แห่งรฐัและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศจนี	พบปะ

กับ	นาย	Park	Byeong	–	Seug	ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐ

เกาหลี	ณ	กรงุโซล	ประเทศเกาหลใีต้	โดยทัง้สองได้มกีารพบปะ

เจรจาถึงความสัมพันธ ์ระหว ่างเกาหลีใต ้และจีน	 ซึ่งมี																						

ความส�าคัญยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรือง	 และเสถียรภาพของ															

ท้ังสองประเทศ	 ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	

ความร่วมมือในด้านต่างๆ	 เช ่น	 สิ่งแวดล้อม	 และการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	 นอกจากนี้	 ยังจะถือโอกาส													

ครบรอบ	๓๐	ปี	สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทตูระหว่างสอง

ประเทศ	ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับลึกซึ้งยิ่งขึ้น	

สนับสนุนการไปมาหาสู ่กันระหว ่างประชาชน	 ลงลึก																								

ความร่วมมือในด้านต่างๆ	 จีนสนับสนุนเกาหลีใต ้และ

เกาหลีเหนือปรับปรุงความสัมพันธ ์ให ้ดีขึ้น	 ขับเคล่ือน

กระบวนการความปรองดอง	พยายามให้บรรลุสันติภาพและ

เสถียรภาพถาวรบนคาบสมุทรเกาหลี	 จีนในฐานะเป็น															

เพื่อนบ้านของคาบสมุทรเกาหลี	 ยินดีแสดงบทบาทเชิง

สร้างสรรค์ในประเด็นดังกล่าวต่อไป	
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ญี่ปุ่นอนุมัติข้อตกลงการค้าหลัง Brexit 
กับอังกฤษ 
	 วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๓	รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติข้อตกลง

การค้าเสรหีลังการถอนองักฤษออกจากสหภาพยโุรป	(Brexit)	

เปิดทางให้พร้อมบังคับใช้ในวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๔	เพื่อให้

แน่ใจในความต่อเนื่องของการด�าเนินธุรกิจทวิภาคีก่อนที่

องักฤษจะหมดช่วงเวลาเปล่ียนผ่านหลังออกจากสหภาพยโุรป	

(EU)	ในเดือนนี้

รฐัสภามาเลเซียอนุมัติงบประมาณประจ�าปี ๖๔ 
	 วันที่	 ๑๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 นายมูห์ยิดดิน	 ยัสซิน																	

นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย	 ได้รับชัยชนะคร้ังส�าคัญ													

หลังสภาผู้แทนราษฎรของมาเลเซีย	 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ

งบประมาณประจ�าปี	๒๕๖๔	ในวงเงิน	๓.๒๒	แสนล้านริงกิต	

(๗.๗๙	หม่ืนล้านดอลลาร์)	หลงัจากเสรจ็สิน้การลงคะแนนเสยีง

ครั้งสุดท้าย	 การผ่านงบประมาณประจ�าปีของมาเลเซียในปีนี	้

	 ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งลงนามโดยนายโตชิมิตสึ	 โมเตก	ิ

รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น	 และนางลิซ	 ทรัสส์	 รัฐมนตรี						

การค้าระหว่างประเทศของอังกฤษเม่ือเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา

ที่ญี่ปุ่น	 ได้ผ่านสภาสูงหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากสภาล่าง

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา	ญี่ปุ่นและอังกฤษจ�าเป็นต้อง

บรรลุข้อตกลงดังกล่าว	เนือ่งจากข้อตกลงระหว่างญีปุ่น่กบั	EU	

ทีม่อียูเ่ดมิจะไม่ครอบคลมุถงึองักฤษหลงัจากผ่านพ้นช่วงเวลา

เปลีย่นผ่านหลงั	Brexit	ในเดอืนธันวาคม	และอาจส่งผลให้เกดิ

การเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นจากทั้งสองประเทศ

	 ขณะที่บริษัทญี่ปุ่นยินดีกับข้อตกลงดังกล่าว	 แต่บริษัท

ที่ด�าเนินงานทั้งในสหราชอาณาจักรและยุโรปยังคงกังวลว่า

อังกฤษจะบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับ	 EU	 ได้ทันช่วงเวลา

เปลี่ยนผ่านหรือไม่	หากไม่มีข้อตกลง	ใด	ๆ	ธุรกิจในยุโรปของ

ผู้ผลิตญี่ปุ่น	เช่น	บริษัทนิสสัน	มอเตอร์	และโตโยต้า	มอเตอร์	

คอร์ป	ซึง่ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่อปุทานทีส่ร้างขึน้ทัว่ทวีปและ

องักฤษ	อาจได้รบัผลกระทบได้	โดยทัง้สองบรษิทัจดัซ้ือช้ินส่วน

จากยุโรปและประกอบรถยนต์ในอังกฤษ	

เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองใน

มาเลเซีย	 หลังผู้น�ามาเลเซียต้องอยู่ภายใต้ความกดดันทั้งจาก

ผลกระทบทีเ่กดิจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19	รวมถงึความ

ขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ภายในพรรคร่วมรฐับาล	ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัที่

ท�าให้	Fitch	Ratings	ปรับลดคะแนนของมาเลเซียจากเดิมที่

อยู่ในระดับ	A-	มาอยู่ที่ระดับ	 'BBB+	เมื่อวันที่	๘	ธันวาคมที่

ผ่านมา	

เกาหลีใต้ออกกฎหมาย ห้ามส่งใบปลิว        
ข้ามพรมแดน
 วันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	สภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้							

มีมติเห็นชอบรับรองร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมต่อกฎหมาย

พฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างเกาหลี	โดยส่วนทีเ่พิม่เตมิ	คอืการ

ห้ามส่งสิ่งพิมพ์	ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด	และเงินตรา	ข้ามพรมแดน

บริเวณเขตปลอดทหาร	 หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็น																					

ลายลักษณ์อักษรจากรัฐบาล
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	 ขณะเดียวกัน	 มาตรการใหม่ยังห้ามการใช้ล�าโพงและ

เครื่องขยายเสียงตลอดแนวชายแดน	 ซึ่งเป็น	 “สงคราม

จิตวิทยา”	 ท่ีเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือใช้ประชันกันมานาน

หลายทศวรรษ	จนกระทัง่ต่างฝ่าย	ต่างเคลือ่นย้ายอปุกรณ์ออก

ไป	ตามข้อตกลงร่วมกนั	ทีล่งนามโดยประธานาธิบดมุีน	แจ-อิน	

ผูน้�าเกาหลใีต้	และนายคมิ	จอง-อนึ	ผูน้�าสงูสดุของเกาหลเีหนือ	

เมื่อปี	๒๕๖๑	

สภาล่างสเปนเห็นชอบร่างกฎหมาย                       
การุณยฆาต
		 วันที่	 ๑๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 สภาผู้แทนราษฎรของ									

รฐัสภาสเปนมมีติเหน็ชอบร่างกฎหมายอนญุาตการท�าการณุยฆาต

ภายใต้บริบทของภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและทุพพลภาพหรือ																		

โรคร ้ายแรงหรือโรคที่ ไม ่มีทางรักษาอันส ่งผลให ้ เ กิด																										

	 ร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว ่าผู ้ที่จะร้องขอการท�า																	

การุณยฆาตได้จะต้องมีสัญชาติสเปนหรือที่อยู่ตามกฎหมาย														

ในสเปนหรือใบรับรองจดทะเบียนท่ีพิสูจน์การอาศัยอยูใน

สเปนมากกว่า	 ๑๒	 เดือนรวมถึงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมี

สติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์	 ผู้ที่ต้องการจบชีวิตจะต้อง

เขียนค�าร้องขอการท�าการณุยฆาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร	๓	ครัง้

ภายในระยะเวลา	 ๑๕	 วันระหว่างการร้องและพิสูจน์ว่า																						

ไม่ได้ถูกกดดันให้ร ้องขอการท�าการุณยฆาตแต่อย่างใด																				

ส่วนกระบวนการยืน่เรือ่งและอนมุตักิารท�าการณุยฆาตคาดว่า

จะใช้เวลาราว		๔๐	วนัและเมือ่ได้รบัการอนมุตัแิล้วการด�าเนนิ

การการุณยฆาตจะมีขึ้นที่ศูนย์สุขภาพของรัฐ	 เอกชน	หรือใน

เครือหรือที่บ้านของผู้ยื่นเรื่อง	

รั ฐสภาสหรัฐฯ  ผ ่ านร ่ างกฎหมาย                                  
งบประมาณ 
	 วันที่	 ๒๒	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 สภาคองเกรสสหรัฐฯ																		

ผ่านร่างกฎหมาย	 งบประมาณ	 ๙	 แสนล้านดอลลาร์	 หรือ

ประมาณ	 ๒๗	 ล้านล้านบาทแล้ว	 เพ่ือน�าเงินไปช่วยเหลือ

เยียวยาผู ้ประกอบการธุรกิจ	 และชาวอเมริกันที่ ได ้ รับ																								

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19	ระบาด	รวมทั้งใช้ใน

การจดัหาวคัซนีป้องกนัโควดิ-19	เพือ่ต่อสูก้บัการระบาดทีพ่บ

ผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น	 หลังจากพบผู้ติดเช้ือ								

รายใหม่อีก	๒๐๐,๑๐๙	ราย	 เสียชีวิตอีก	๑,๘๔๑	ศพ	ท�าให้

ยอดสะสมผู ้ติดเชื้อ	 เพิ่มเป็น	 ๑๘.๔	 ล้าน	 เสียชีวิตกว่า	

๓๒๖,๐๐๐	ศพ	ครองอันดับ	๑	ของโลก

ความเจ็บปวด	 โดยสมาชิกสภาฯ	 ลงคะแนนสียงเห็นชอบ																

๑๙๘	เสียง	ไม่เห็นชอบ	๑๓๘	เสียงและงดออกเสียง	๒	เสียง
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	 ในส่วนของวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ	 ได้อนุมัติร่างกฎหมาย											

งบประมาณ	ด้วยคะแนน	๙๒	ต่อ	๖	คะแนน	หลังจากได้ผ่าน

ความเหน็ชอบจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ด้วยคะแนนเสยีง	

๓๕๙	 ต่อ	 ๕๓	 และคาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์แห่ง

สหรัฐฯ	 จะลงนามผ่านร่างกฎหมายงบประมาณน้ีโดยเร็ว														

เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย

	 ส�าหรับโครงการเยียวยาต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ											

ผลกระทบจากโควิด-19	จ�านวนมากในสหรัฐฯ	จะสิ้นสุดลงใน

เดือนธันวาคมนี้	 จนท�าให้ชาวอเมริกันประมาณ	๑๒	 ล้านคน

ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะไม่ได้เข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆ																

จากการว่างงาน	 ในการใช้งบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19	 นี้จะรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือชาวอเมริกัน							

ส่วนใหญ่	 รายละ	 ๖๐๐	 ดอลลาร์	 หรือราว	 ๑๘,๐๐๐	 บาท														

(คิดในอัตราแลกเปลี่ยน	๑	ดอลลาร์	 เท่ากับ	๓๐	บาท)	และ

การจ่ายเงนิช่วยเหลอืการว่างงานเป็นสปัดาห์ละ	๓๐๐	ดอลลาร์ 

หรือ	๙,๐๐๐	บาท	

รฐัสภาเลบานอนรับรองกฎหมายตอ่ต้าน
การคุกคามทางเพศ 
	 รัฐสภาของเลบานอนในกรุงเบรุต	 ได้รับรองกฎหมาย

ฉบับส�าคัญ	 ท่ีท�าให้เรื่องการคุกคามทางเพศเป็นความผิดทาง

อาญา	โดยกฎหมายดงักล่าวมบีทลงโทษ	ทีอ่าจท�าให้ผูท่ี้กระท�า

การเข้าข่ายคุกคามทางเพศแก่ผู้อื่น	 อาจต้องโทษจ�าคุกสุงสุด

ถึง	๔	ปี	และอาจถูกปรับเป็นเงิน	๖๗๕,๐๐๐	ปอนด์เลบานอน	

(ประมาณ	๑๓,๕๐๐	บาท)	ซึ่งคิดเป็น	๕๐	เท่าตัวของค่าจ้าง

ขั้นต�่าของประชากรในเลบานอน

	 ABAAD	 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร	ที่ดูแลในเรื่อง

สิทธิสตรีในเลบานอน	 และเป็นตัวตั้งตัวตีในการยื่นร่าง

กฎหมายฉบับน้ี	 เข้าสู่รัฐสภาของเลบานอน	 โดยทนายความ

ของ	ABAAD	อย่าง	ดาเนียลล์	โอเยค	(Danielle	Hoyek)	ได้

ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า	“มนัคอืกฎหมายทีด่มีาก	โดยมนัจะช่วย

ให้เกิดการยับยั้งการกระท�าที่จะเป็นการคุกคามทางเพศได้”	

ทั้งนี้	 โอเยคเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า	 “กฎหมายดังกล่าวช่วยต่อ

ความหวังของพวกเรา	 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของเลบานอนท่ีก�าลงัประสบกบัวิกฤต	ิมันแสดงให้พวกเราเหน็

ว่า	 เราไม่ได้อยู่ท่ามกลางกฎธรรมชาติเหมือนกับอยู่ในป่า	

เพราะว่าเรายังคงมีกฎหมายที่จะเป็นที่พึ่งพาให้แก่เราได้”

	 เช่นเดยีวกนักบัทาง	UN	Women	ของเลบานอน	ทีอ่อก

มาเพื่อแสดงความยินดีว่า	 “กฎหมายฉบับนี้ถือได้ว่าเป็น

กฎหมายฉบับแรกของเลบานอน	ที่มีการก�าหนดโทษผู้กระท�า

ความผิดที่กระท�าการในฐานการคุกคามทางเพศ”	 กฎหมาย							

ดังกล่าวมีมาตรการในการตัดสินความผิดที่รัดกุม	 เนื่องจาก

กฎหมายอนุญาตให้มีการคุ้มกันโจทก์	 และพยาน	 ที่จะขึ้น

ให้การบนช้ันศาล	 เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาของการถูกคุกคาม									

ทางเพศ	ทั้งนี้	กฎหมายยังได้มีการจัดตั้งกองทุนพิเศษ	ภายใต้

การท�างานของกระทรวงกจิการสงัคมของเลบานอน	ทีจ่ะช่วย

เยียวยาเหยื่อที่ถูกคุกคามทางเพศ	 ตลอดจนการเสริมสร้าง

ความตระหนักรู้ในประเด็นการคุกคามทางเพศอีกด้วย

	 ถึงแม้ว่ากฎหมายดังกล่าว	 จะถูกบังคับใช้แล้วก็ตาม													

แต่ยังคงมีช่องว่างระหว่างเพศในเลบานอนอยู่	อาทิ	หญิงชาว								

เลบานอนไม่สามารถส่งต่อสัญชาติให้แก่คู่สมรส	หรือบุตรของ

ตนเองได้	 เช่นเดียวกันกับในกฎหมายที่ยังคงมีช่องว่าง	 เช่น															

การข่มขนืในคูส่มรสยงัคงไม่ถกูนบัรวมเข้ามาเป็นความผดิฐาน

คุกคามทางเพศ	 รวมไปถึงหญิงที่ไม่ใช่ชาวเลบานอนกลับ																					

ไม่ถูกกฎหมายดังกล่าวครอบคลุม	
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อังกฤษ ล็อกดาวน์ ทั่วประเทศ
	 วันที่	 ๕	 มกราคม	 ๒๕๖๔	 นายบอริส	 จอห์นสัน																							

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ	เปิดเผยว่ารัฐบาลจะเสนอให้	ที่ประชุม

รัฐสภาเห็นชอบประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ

อังกฤษ	คาดว่ารฐัสภาจะผ่านความเหน็ชอบและจะมผีลบงัคบั

ใช้ทนัท	ีเนือ่งจากในขณะนีพ้บผู้ตดิเชือ้โควิด-19	รายใหม่สงูถงึ	

๕๔,๙๙๐	คน	และมี	เคสใหม่เพิ่มไม่ต�่ากว่า	๕๐,๐๐๐	คน	ส่วน

การล็อกดาวน์รอบนี้จะเข้มงวดมากกว่าครั้งก่อน	มาตรการที่

จะบังคับใช้	 ประกอบด้วย	 ทุกคนต้องอยู่ในบ้าน	 การออก																			

มานอกบ้านต้องมีความจ�าเป็น	เช่น	ออกมาท�างาน	ไปซื้อของ																		

พบแพทย์	 ออกก�าลังกายคนเดียว	 ไปดูแลผู้ป่วย	 ปิดโรงเรียน

ทั่วประเทศไปถึงกลางเดือน	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 ในส่วน																

การเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยัใช้เรยีนออนไลน์แทน	การดแูล

เด็กในเนอสเซอร์รี่ยังสามารถท�าได้	 ร้านค้าปลีก	 ยิม	 ฟิตเนส	

สถานบันเทิง	 ป ิดทั่วประเทศ	 คาเฟ่	 บาร ์	 ร ้านอาหาร																																			

ซื้อกลับบ้าน	

ประธานสภาสหรัฐฯ ขอให้กลาโหมปิดกั้น
ทรัมป์ในการเข้าถึงรหัสนิวเคลียร์
	 วันที่	๙	มกราคม	๒๕๖๔	นางแนนซี	เพโลซี	ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ	 เจรจากับพลเอก	 มาร์ค	 มิลเลอร์	

ประธานคณะเสนาธิการร่วม	เกี่ยวกับข้อควรระวัง	และขอให้

ปิดก้ันอ�านาจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 ในการเข้าถึงรหัส

ระเบดินวิเคลยีร์	หรอืการเริม่ต้นการสูร้บทางทหารในช่วงเวลา	

๑๒	 วันก่อนท่ีนายโดนัลด์	 ทรัมป์	 จะพ้นจากต�าแหน่ง

ประธานาธิบดี

										ก่อนหน้านี้	นางเพโลซียังได้ส่งจดหมายถึงสมาชิกพรรค

เดโมแครต	 ระบุว่า	 นายทรัมป์	 เป็นประธานาธิบดีท่ีไม่ม่ันคง	

ทั้งขณะนี้ยังมีอาการที่ไม่ปกติ	 ซึ่งเป็นเร่ืองที่อันตรายมาก																							

จึงต้องท�าทุกวิถีทางที่สามารถท�าได้เพื่อไม่ให้ประธานาธิบดี

ท�าร้ายประเทศและประชาธิปไตยของสหรัฐฯ	 นอกจากน้ี															

นางเพโลซแีละนายชัค	ชเูมอร์	ผู้น�าพรรคเดโมแครตในวฒุสิภา																		

ยังเรยีกร้องให้มกีารปลดนายทรมัป์ออกจากต�าแหน่ง	จากการ

ท่ีเขาปลุกระดมให้ผู ้สนับสนุนของเขาบุกรุกอาคารรัฐสภา													

เพือ่ขดัขวางการรบัรองชยัชนะของนายโจ	ไบเดน		ในการเลอืกตัง้

ประธานาธิบดี	 โดยในสัปดาห์หน้าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ											

จะ เริ่ มกระบวนการไต ่สวนถอดถอนประธานา ธิบด	ี																																		

หากนายไมค์	 เพนซ์	 รองประธานาธิบดี	 และคณะรัฐมนตรี

ปฏิเสธที่จะปลดนายทรัมป์ออกจากต�าแหน่ง	
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คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
	 วันที่	 ๒๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 การประชุมคณะ

กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับที่	 ...)	 พุทธศักราช	 ...	 (แก้ไขเพิ่มเติม																

มาตรา	 ๒๕๖	 และเพิ่มหมวด	๑๕/๑)	 ครั้งแรก	 มีวาระเลือก

ต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ในคณะกรรมาธิการ	 โดยต�าแหน่งประธาน

กรรมาธิการ	 พรรคร่วมรัฐบาลเสนอนายวิรัช	 รัตนเศรษฐ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายช่ือ	 พรรคพลังประชารัฐ	

ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอนายชลน่าน	 ศรีแก้ว	 สมาชิก																		

สภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัน่าน	พรรคเพือ่ไทย	ท้ังนี	้มติท่ีประชมุเลอืก

นายวิรัช	เป็นประธานกรรมาธิการ	นายวิรัช	กล่าวเพิ่มเติมว่า	

หากมกีารเสนอเน้ือหาจากร่างแก้ไขรฐัธรรมนญู	ของพรรคร่วม

ฝ่ายค้านด้วย	กต้็องพดูคยุกนั	แต่อย่างไรก็ด	ีเนือ้หาแต่ละฉบบั

มีความคล้ายกัน	 ว่ากันด้วยเหตุผล	 ขณะเดียวกันยืนยันว่า								

การน�าร่างฉบับพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นหลักพิจารณาน้ัน														

เป็นไปตามกฎหมาย	]

แวดวง
กรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การส่ือสารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	นายปดิพัทธ์	สันติภาดา	

ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสารมวลชน	

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่น

หนังสือจาก	 นายสรายุทธ์	 สนรักษา	 ผู้ประสานงานเครือข่าย

พระแม่ธรณีและคณะ	เรื่อง	ขอให้ตรวจสอบการมีส่วนร่วมใน

การท�ารายงานการศกึษาความเหมาะสมและรายงานการศกึษา
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คณะกรรมาธกิารการคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 นายโสภณ	 ซารัมย	์

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	

แถลงภายหลังการประชุมพิจารณาเร่ืองการขยายสัมปทาน

รถไฟฟ้าสายสเีขยีว	(BTS)		โดยเชญิผู้แทนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	

อาทิ	กระทรวงการคลัง	กระทรวงคมนาคม	กรุงเทพมหานคร	

และผู้แทนอัยการสูงสุด	 ให้ข้อมูล	 ก่อนท่ีคณะกรรมาธิการ																

จะตัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกบัสถานะการต่อสญัญาสมัปทานระหว่าง

กรุงเทพมหานคร	 และบริษัท	 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

จ�ากดั	มหาชน	(BTS)	รวมถงึข้อด	ีและข้อเสยีของการต่อสญัญา

ของกรุงเทพมหานคร	 ต่อประชาชน	 และรัฐบาล	 ซึ่งเป็น

ประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ

	 นายโสภณ	กล่าวว่าการชี้แจงของผู้แทนจากกระทรวง

คมนาคม	และกรงุเทพมหานคร	ทัง้สองฝ่ายให้ข้อมลูทีขั่ดแย้งกนั

และการตอบประเด็นค�าถามขาดแหล่งอ้างอิงชัดเจน	 ดังน้ัน	

คณะกรรมาธิการจึงเสนอความเห็นว่า	 ขอให้หน่วยงาน																						

ท่ีเกีย่วข้อง	กลบัไปพจิารณาในประเด็นข้อสงสยัของกรรมาธกิาร

อกีครัง้และเตรยีมช้ีแจงเป็นหนงัสอืกลบัมายงัคณะกรรมาธกิาร

ต่อไป	]

ผลกระทบ	 (EIA)	 โครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

และโครงการท่อแก๊ส	ปตท.	เส้นที่	๕

 นายปดพิทัธ์	กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า	การด�าเนนิการ

โครงการขนาดใหญ่ของรฐัมกัจะมจีดุอ่อนในเรือ่งการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในพืน้ท่ีตัง้แต่ต้น	ท้ังท่ีเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนและ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชน	 คณะกรรมาธิการ															

จะด�าเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องเรียนมา		]

กับการยางแห่งประเทศไทย	 (กยท.)	จ�านวน	๑.๘๓	ล้านราย	

ซึง่จะจ่ายเงินประกนัรายได้เป็นระยะเวลา	๖	เดอืน	ตัง้แต่เดอืน

ตุลาคม	๒๕๖๓		ถึงเดือนมีนาคม	๒๕๖๔	ภายใต้กรอบวงเงิน

งบประมาณ	๑๐,๐๔๒.๘๒	 ล้านบาท	 ตามมติคณะรัฐมนตรี														

แต่การด�าเนินการดงักล่าวมีการชะลอการจ่ายเงินประกนัราคา

ให้แก่เกษตรกรที่ถือบัตรสีชมพู	 ซึ่งเป็นการปลูกยางพาราใน

ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	 เนื่องจากมีหลักการเปลี่ยนแปลงไป	

ท�าให้เกษตรกรจ�านวนมากได้รับได้ผลกระทบ	 กรรมาธิการฯ	

จึงได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า	 รัฐบาลควรด�าเนินการ

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง	 ระยะที่สอง														

ภายใต้เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการด�าเนนิโครงการฯ 

ระยะที่หนึ่ง	 นอกจากนี้รัฐบาลควรก�าหนดหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขส�าหรับโครงการอ่ืน	 ๆ	 ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน	]

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 นางกันตวรรณ	 ตันเถียร	

ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	สภาผู้แทน

ราษฎร	และคณะ	แถลงข่าวผลการประชุมในประเดน็แนวทาง

การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจากการเข้าร่วมโครงการ

ประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง	ระยะทีส่อง	ทีข่ึน้ทะเบียน
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การเยียวยาจากรัฐบาลเบื้องต้นรายละ	 ๑๕,๐๐๐	 บาทเป็น

ระยะเวลา	 ๓	 เดือน	 แต่ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น	

ท้ังน้ี	 กรรมาธิการ	 จะเสนอขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและจะเร่งด�าเนินการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	]

คณะกรรมาธิการการพลงังาน  สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วนัที	่๙	ธนัวาคม	๒๕๖๓			คณะกรรมาธกิารการพลงังาน	

สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายกิตติกร	 โล่สุนทร	 เป็นประธาน	

ประชุมร่วมกับผู ้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงและผู ้แทน																	

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเกีย่วกับโครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้า

อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ	และโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าใน

เมืองใหญ่		ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	ระบุว่าปัจจุบัน

ยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น

สายไฟฟ้าใต้ดิน	 พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก

พืน้ที	่ว่าพืน้ทีน้ั่นต้องเป็นถนนสายหลกัหรอืคาดว่าจะมกีารพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต	 	 เป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าหรือ

สาธารณูปโภคส�าคญัเป็นพืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มความต้องการไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง	 กฟน.	 ได้ประสานกับหน่วยงาน

เจ ้าของพ้ืนที่ 	 ได ้แก ่	 กรุงเทพมหานคร	 นนทบุรี 	 และ

สมุทรปราการ	 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ด�าเนินการ

เพิ่มเติม	โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ของ	กฟน.	เป็นหลัก

	 ขณะที	่ผูแ้ทนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	ชีแ้จงเกีย่ว

กบัโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าในเมอืงใหญ่		โดยได้ด�าเนนิการ

ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายเหนือดินให้เป็นระบบไฟฟ้าใต้ดิน													

โดยได้พิจารณาพื้นท่ีและด�าเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 ได้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่	 เทศบาล

นครราชสีมา	 เมืองพัทยา	 และเทศบาลนครหาดใหญ	่																				

เป็นต้น	] 

คณะกรรมาธิการแก ้ ไขป ัญหาราคา
ผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
	 วันท่ี	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 นายจาตุรงค์	 เพ็งนรพัฒน์														

รองประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล

เกษตรกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงภายหลังการประชุม

พิจารณาเรื่องร้องเรียนของสหกรณ์ผู้ประกอบการ	 สมาคม															

ผู้ส่งออก	 และสมาคมผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย	 ที่ขอให	้													

คณะกรรมาธิการช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต

กล้วยไม้ตกต�า่	ว่าคณะกรรมาธิการได้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

รวมถงึผูร้้องเรยีนเข้าให้ข้อมลูพบว่า	หลงัมสีถานการณ์การเกดิ

โรคโควิด-19	 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 ราคาผลผลิต

กล้วยไม้ไทยตกต�า่ลงจากเดมิมาก	จากเดมิราคารบัซือ้อยูท่ี่ช่อละ 

๔	บาท	 ปัจจุบันราคารับซื้อตกลงไปอยู่ที่ช่อละ	๕๐	 สตางค	์												

ซึ่งต�่ากว่าราคาต้นทุน	 ประกอบกับการยกเลิกเท่ียวบินของ

หลายสายการบินท�าให้ไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้	 และ															

แม้ช่วงที่ผ ่านมากลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับ																	
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คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทา
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สาธารณภัย  สภาผู้แทนราษฎร 
	 วันที่	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 นายวุฒิชัย	 กิตติธเนศวร	

ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	 สภาผู้แทนราษฎร	 เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการถึงแนวทางการป้องกัน

และควบคุมการระบาดของแมลงในมะพร้าว	 โดยเชิญผู้แทน

จากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ผู้แทนจากกองส่งเสริม												

การอารกัขาพชืและจัดการดนิปุย๋และผูแ้ทนสถาบนัเทคโนโลยี

นิวเคลียร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมหารือสถานการณ์

การแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชในมะพร้าว	 ซึ่งพบว่ามี																		

การแพร่ระบาดของหนอนหัวด�า	แมลงด�าหนาม	ด้วงแรด	ด้วงงวง 

ในพื้นที่ภาคกลาง	 ภาคตะวันออก	 ภาคตะวันตก	 และภาคใต้	

แต่การจะแก้ไขปัญหายังมีอุปสรรคเนื่องจากหน่วยงานได้รับ

งบประมาณจ�ากัด	 ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่เช่ียวชาญ	 จึงไม่

สามารถป้องกันและควบคุมแมลงดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง		

	 ท้ังนี	้คณะกรรมาธกิารขอให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจดัท�า

แผนงานที่สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

แมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพน�าเสนอต่อไป	]

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันท่ี	 ๑๖	 ธันวาคม	๒๕๖๓	นางสาวรังสิมา	 รอดรัศมี	

ประธานคณะกรรมาธกิารการสวสัดกิารสังคม	สภาผูแ้ทนราษฎร 

แถลงผลการด�าเนินงาน	กรณกีารแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ

ผู้สูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๔๖	ว่า	กมธ.	เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	

พ.ร.บ.	 ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาของประชาชน																

โดยมุง่หมายให้มกีารจัดบ�านาญพืน้ฐานแห่งชาตเิป็นสวสัดกิาร

ขัน้พืน้ฐานแบบถ้วนหน้า	ทีป่ระชากรสญัชาตไิทยทกุคนทีมี่อายุ

ถึงเกณฑ์ทีก่�าหนดมสีทิธิไ์ด้รับ	หลงัเกษยีณอายแุละ	กมธ.	เหน็

ว่าหากผูส้งูอายมุหีลกัประกันรายได้ยามชราทีม่ัน่คงจะช่วยลด

ภาระการพึง่พงิวยัแรงงาน	ทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิทาง

อ้อมผ่านการใช้จ่ายของกลุ่มประชากรเกษียณอายุอีกด้วย	

	 ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยังชีพในอัตราเดือนละ	

๖๐๐	 บาท	 ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายข้ันต�่าในการยังชีพ																

ส่งผลให้ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน																	

การแก้ไข	พ.ร.บ.	ฉบบันี	้โดยแก้ไขชือ่เป็น	พ.ร.บ.	ผูส้งูอายแุละ

บ�านาญแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 พร้อมท้ังแก้ไขให้เบี้ยยังชีพ																			

ผู้สูงอายุเป็นบ�านาญพื้นฐานแห่งชาติ	 แก้ไขที่มาของเงินใน

กองทุนผู้สูงอายุ	เพื่อให้สามารถรับเงินได้มากยิ่งขึ้น	]
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คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ 
กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๓	นายมนูญ	สิวาภิรมย์รัตน์	

ประธานคณะกรรมาธกิารความม่ันคงแห่งรัฐ	กจิการชายแดนไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร											

และคณะ	ร่วมแถลงข่าวผลการลงพืน้ท่ีตรวจสอบแนวชายแดน	

จ.	 เชียงราย	 เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ของ

มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด	 19	 ว่า																	

จากการลงพื้นที่พบว่าในบริเวณที่เคยพบร่องรอยการลักลอบ																				

เข้ามาได้มีการเสริมก�าลังจากฝ่ายความมั่นคงเป็นจ�านวนมาก	

เพ่ือป้องกนัการลักลอบเข้าประเทศอย่างแน่นหนา	จงึมัน่ใจว่า

ฝา่ยความมั่นคงจะสามารถจดัการปญัหาดงักลา่วได้เปน็อย่างด ี

ขณะที่ด้านสาธารณสุข	 ภาครัฐได้ระดมก�าลังเจ้าหน้าที่เข้าไป

ตรวจสอบและควบคุมโรคในพื้นที่	จ.	เชียงรายแล้ว	เพื่อคลาย

ความวิตกกังวลให้กับประชาชน	จึงขอเชิญชวนประชาชนเดิน

ทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้	 เพื่อเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอีกครั้ง	]

คณะกรรมาธิการการสือ่สาร โทรคมนาคม 
แ ล ะ ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม                              
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๓	นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	

โฆษกคณะกรรมาธิการการสื่อสาร	 โทรคมนาคม	 และดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกจิและสังคม	สภาผูแ้ทนราษฎร	แถลงภายหลงัการ

ประชมุคณะกรรมาธกิาร	ว่าได้เชญิผูแ้ทนจากกรมการปกครอง	

และผูแ้ทนจากส�านักงานพฒันารัฐบาลดจิิทลั	(องค์การมหาชน)	

(สพร.)	 เข้าให้ข้อมูล	 พบว่าในบางหน่วยงานภาครัฐยังมี																				

ข้อจ�ากัดในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง

ดิจทิลัภาครัฐ	(Digital	ID)	จึงท�าให้บรูณาการระหว่างหน่วยงาน

ได้ไม่ครอบคลุม	รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	

ยงัไม่สนองตอบต่อวิธกีารดังกล่าวได้	คณะกรรมาธกิารจงึเหน็ควร

ให้มีการรวบรวมปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางแก้ไข	ซึ่งหาก

น�ามาพัฒนาส�าหรับการให้บริการของภาครัฐโดยเฉพาะด้าน

การให้บริการข้อมูลที่จ�าเป็น	 ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง														

ต่อประชาชน	เกิดความสะดวก	รวดเร็ว	ถูกต้อง	และแม่นย�า	

ช่วยลดระยะเวลาการตดิต่อประสานงานระหว่างประชาชนกบั

ส่วนราชการในการติดต่อราชการ	ท�าธุรกรรมต่าง	ๆ	ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	]
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คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  สภา            
ผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๑๗	ธนัวาคม	๒๕๖๓	นางสาวเพชรชมพ	ูกจิบูรณะ	

โฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมคณะ	แถลงความคบืหน้ากรณีการตดิตามให้ความช่วยเหลอื

คนไทยซึง่ถกูทางการเมยีนมาจับกลุ่ม	กรณีเรอืส�าราญและกฬีา	

POLARIS	ONE	สัญชาติไทย	เกิดเหตุขัดข้องลอยล�าล�้าน่านน�้า

เมียนมา	 ใกล้พรมแดนรอยต่อจังหวัดระนอง	 เมื่อวันท่ี	 ๗	

พฤศจกิายนที่ผ่านมาว่า	หลังจากทีค่ณะกรรมาธิการการได้รับ

เรือ่งร้องเรยีนจากญาตขิองคนไทยทีถ่กูจบักมุ	จ�านวน	๒๒	คน	

ขอให้พิจารณาติดตามให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทาง																			

การเมียนมาจับกุม	 ด้วย	นักท่องเที่ยวทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะ

กระท�าผิดกฎหมายรุกล�้าน่านน�้าของเมียนมา	ถูกน�าตัวไปฝาก

ขังที่สถานีต�ารวจจังหวัดเกาะสอง	เพื่อด�าเนินคดี	

	 ทั้งน้ีคณะกรรมาธิการการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมเร่งหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ	 ซึ่งเม่ือ													

วันที่	๔	ธันวาคมที่ผ่านมาคนไทยที่ถูกจับกุมได้ย้ายไปกักตัวที่

โรงแรมวิคตอเรียคลิฟ	 ท่ีจังหวัดเกาะสองและเม่ือวันที่	 ๑๕	

ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 ได้น�าส่งตัวท่ีท่าเทียบเรือเทศบาลปากน�้า

ระนอง	 ส่วนอีก	 ๔	 คนประกอบด้วยเจ้าของเรือ	 ช่างเคร่ือง												

และลูกเรือชาวเมียนมา	 ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักจังหวัด

เกาะสอง	เพ่ือด�าเนินคดข้ีอหาลกัลอบเข้าเมืองโดยผดิกฎหมาย															

ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบปรับและจะปล่อยตัวเม่ือคดีสิ้นสุด															

โดยคดีน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ	๓	เดือน	]

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรม
และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๑๘	ธนัวาคม	๒๕๖๓	นายสิระ	เจนจาคะ	ประธาน

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย	การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน	

สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงกรณีที่ตนติดตามเรื่องร้องเรียนและ

ลงพืน้ทีก่รณบีรษัิทกะตะบชี	จ�ากดั	สร้างคอนโด	โครงการเดอะพคี 

เรสซิเดนซ์	บนทีล่าดเนนิเขาในพืน้ที	่ต.	กะรน	อ.	เมอืง	จ.	ภเูกต็	

จนล่าสุดศาลปกครองสูงสุด	 มีค�าพิพากษาเมื่อวันท่ี	 ๑๗	

ธันวาคม	๒๕๖๓	ยืนตามศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอน	นส.๓	ก	

เอกชนดังกล่าว	 เน่ืองจากที่ดินแปลงท่ีก่อสร้างไม่ชอบด้วย

กฎหมาย	ซึง่จากนีต้นจะตดิตามเรือ่งต่อด้วยการลงพืน้ทีภ่เูกต็

อีกครั้ง	ในวันที่	๒๑		ธันวาคม	๒๕๖๓	เพื่อน�าค�าพิพากษาของ

ศาลปกครองฯ	 ไปยังเทศบาล	 ต.กะรน	 ขอให้ออกค�าสั่งรื้อ

โครงการดังกล่าวภายใน	 ๓๐	 วัน	 ตามค�าสั่งศาล	 และจะเดิน

ทางไปยงักรมท่ีดิน	จ.	ภเูกต็	ขอให้เพกิถอนเอกสารสทิธกิารถือ

ครองท่ีดิน	 พร้อมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอให้

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเทศบาล	 ต.	 กะรน													

ที่ออกใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

	 นายสิระ	 กล่าวว่า	 ตนต้องการขยายผล	 โดยจะยื่นต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต								

แห่งชาติ	(ป.ป.ช)	และจะด�าเนนิการฟ้องข้าราชการ	ประชาชน	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด	 ยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบต่อไป	]
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ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)

กฎหมาย
ควรรู้

 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ี

ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ              

ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ ๘ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

 โดยท่ีการระบาดระลอกใหม่ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรค ออกเป็นวงกว้างกระจาย

ไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ           

รายใหม่โดยเฉพาะ กรณีที่เป็นการติดเช้ือภายในประเทศ               

มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทาง               

ของบคุคล จากเขตพืน้ทีส่ถานการณ์ทีก่าํหนดให้เป็นเขตพืน้ที่

ควบคุมสูงสุดซ่ึงโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค               

เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ ่มก้อน 

นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมโรค

พบว่า มีผู้ติดเช้ือโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทางทําให้       

ขั้นตอน การสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องจนส่งผลให้เกิดเป็น การระบาด

ระลอกใหม่ขึ้นเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงมีความจําเป็นที่ต้อง                 

กาํหนดและบงัคบัใช้บรรดา มาตรการต่าง ๆ  เพือ่เข้าแก้ไขและ

ระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวน้ี อาศัยอํานาจตาม

ความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ         

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่ง             

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

นายกรฐัมนตรจึีงออกข้อกาํหนด และข้อปฏบัิตแิก่ส่วนราชการ

ทั้งหลาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 

๐๖.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

ข้อกําหนด
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 ข้อ ๑ การห้ามใช้อาคารหรือสถานที่
เสี่ยงต่อการแพร่โรค
 ห้ามการใช้อาคารหรอืสถานที ่ของโรงเรยีนและสถาบนั

การศกึษาทกุประเภททีต่ัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีส่ถานการณ์ทีก่าํหนด

เป็นพืน้ที ่ควบคมุสงูสดุ เพือ่การจดัการเรยีนการสอน การสอบ 

การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นจํานวนมากเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

การดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กําหนด

ให้เป็นสถานทีก่กักนัโรค โดยมีมาตรการทางสาธารณสขุรองรับ

 ให้ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยคําแนะนําของ      

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ            

จังหวัดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด               

กําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตของพนักงาน                    

เจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่               

ความรับผิดชอบ

 ข้อ ๓ การปิดสถานทีเ่สีย่งต่อการแพร่โรค 

 ให้ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ ผู ้ว่าราชการ

จังหวัด อาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณา

สั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย                 

สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ท่ีตั้งอยู ่ในเขตพื้นที่

สถานการณ์ ที่กําหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 (๑)  เป็นการเรยีนการสอนหรอืกจิกรรมเพือ่การสือ่สาร

แบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 (๒)  เป็นการใช้อาคารหรอืสถานทีเ่พือ่ให้ความช่วยเหลอื 

สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่บุคคล

 (๓)  เป็นการจดักจิกรรมของทางราชการหรอืกจิกรรม

เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

 (๔)  เป็นโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศึกษาทีม่ขีนาดเลก็ที่

มีจํานวนนักเรียนรวมท้ังโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน              

หรือเป็นโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

 ข้อ ๒ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่โรค
 ห้ามการจัดกิจกรรม ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนด

เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีผู ้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากและมี

โอกาส ติดต่อสัมผัสกนัได้โดยง่าย เช่น การประชมุ การสมัมนา 

การจดัเลีย้ง การแจกจ่ายอาหารหรอื ส่ิงของต่าง ๆ  เว้นแต่เป็น
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 ข้อ ๔ เงื่อนไขการเปิดดําเนินการ
 ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดให้เป็นเขตพื้นที่ 

ควบคุมสูงสุด ให้สถานที่ กิจการ หรือการทํากิจกรรม ดังต่อไปนี้

เปิดดําเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา และการจัดระบบ

และระเบียบต่าง ๆ ที่กําหนด

 ข ้อ ๕ มาตรการที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในพื้นที่
 เพือ่การป้องกนัระงับยบัยัง้ การแพร่โรคท่ีสอดคล้องกบั

สถานการณ์ของแต่ละเขตพื้นที่สถานการณ์ ผู ้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครหรือผู ้ว ่าราชการจังหวัดอาจพิจารณา                      

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิด จํากัด 

หรือห้ามการดําเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะหรือ        

สั่งให ้งดการทํากิจกรรมอื่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบซึ่งมี                      

ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่                  

กําหนดได้ โดยให้ดําเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติ            

ตามข้อกําหนด (ฉบับที่ ๑๕)

 (๑)  การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบ

การเข้าใช้บริการ จํานวนผู้นั่งบริโภค ในร้าน การจัดสถานที่        

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทาง                  

ราชการกําหนด โดยอาจให้เป็นลักษณะของการนํากลับไป

บริโภคที่อื่น โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 

กระทรวงมหาดไทยและศนูย์ปฏบิตักิารฉกุเฉนิด้านการแพทย์

และสาธารณสขุ ร่วมกนัพจิารณาประเมนิ กาํหนดรปูแบบและ

กํากบัการดาํเนนิการตามข้อปฏบิตัแิละมาตรการดงักล่าวของ

แต่ละพื้นที่จังหวัด ให้มีความเหมาะสม

 (๒)  การจําหน่ายสุรา สําหรับร้านอาหารหรือสถานท่ี

ซึ่งจําหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุรา และเครื่องด่ืมที่มี

แอลกอฮอล์ในร้าน

 (๓)  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์                

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ                 

ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่

มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดทําการได้ตามเวลาปกติของ                   

สถานทีน่ัน้ ๆ  ภายใต้การดาํเนนิการมาตรการป้องกนัโรค ทีท่าง

ราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

 ข้อ ๖ การตรวจคดักรองการเดนิทางข้าม
จังหวัด
 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจและ คัดกรองการเดินทาง

โดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะ                  

การเดินทางของบุคคล จากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดให้

เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดําเนินการตามมาตรการ 

ที่ ศปก.ศบค. กําหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ

แต่ละพืน้ที ่และต้องไม่เป็นการก่อความเดอืดร้อนแก่ประชาชน

เกินสมควรแก่เหตุ
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 ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่

จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและ                 

หลกัฐานต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่รวมทัง้เข้ารับการตรวจคัดกรอง

และต้องปฏบิตั ิตามมาตรการป้องกันโรคทีท่างราชการกาํหนด 

อันอาจทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและ ทําให้

ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

 ข้อ ๗ ขอความร่วมมอืให้ผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน  

 ในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอก        

สถานท่ีตัง้ หรอืการสลบัวนัหรอืการเหลือ่มเวลา เข้าปฏบัิตงิาน

เพื่อลดจํานวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทางซึ่งเป็น

มาตรการลดความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ

 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ
พจิารณาผ่อนคลายการบงัคบัใช้มาตรการ
ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
 ตรวจสอบกลั่นกรอง และเสนอนายกรัฐมนตรี                             

เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการ                        

ท่ีใช ้บังคับกับสถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได ้                   

เพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์ตามที่เห็นสมควร

 นอกจากน้ี ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ออกคําสั่ง                  

เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ท่ีกําหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุด                     

รวมทั้งสิ้น ๒๘ จังหวัด ตามข้อกําหนดออกตามความใน              

มาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้
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  ๑. กรุงเทพมหานคร 

  ๒. จังหวัดกาญจนบุรี 

  ๓. จังหวัดจันทบุรี 

  ๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๕. จังหวัดชุมพร 

  ๖. จังหวัดชลบุรี 

  ๗. จังหวัดตราด 

  ๘. จังหวัดตาก 

  ๙. จังหวัดนครนายก 

  ๑๐. จังหวัดนครปฐม 

 ๑๑. จังหวัดนนทบุรี 

 ๑๒. จังหวัดปทุมธานี 

 ๑๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๑๔. จังหวัดปราจีนบุรี 

 ๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑๖. จังหวัดเพชรบุรี 

 ๑๗. จังหวัดราชบุรี 

 ๑๘. จังหวัดระนอง 

 ๑๙. จังหวัดระยอง 

 ๒๐. จังหวัดลพบุรี 

 ๒๑. จังหวัดสิงห์บุรี 

 ๒๒. จังหวัดสมุทรปราการ 

 ๒๓. จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ๒๔. จังหวัดสมุทรสาคร 

 ๒๕. จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๒๖. จังหวัดสระแก้ว 

 ๒๗. จังหวัดสระบุรี 

 ๒๘. จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล :- ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ . หน้า ๑-๔ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔
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ภาพเก่า
เล่าเรื่อง

โดยออกเป็นรายปักษ์ ความหนาจ�านวน ๘ หน้า ด้วยยอดพมิพ์ 

๓๐๐ ฉบับ พร้อมกับก�าเนิดของหนังสือพิมพ์ฉบับแรก                 

โฆษณาชิน้แรกของไทยกไ็ด้ปรากฏขึน้ด้วย นัน่คอื โฆษณาของ

อู่ต่อเรือบางกอกด๊อก และนับจากนั้นมา เมื่อมีนิตยสารอื่น ๆ 

เกิดขึ้น ก็จะมีสินค้าลงโฆษณาในนิตยสารเหล่านั้นด้วย                      

แทบทุกฉบับ

 การโฆษณาในประเทศไทยไม่ได้ระบไุว้แน่ชดัว่าเกดิขึน้

เม่ือไร แต่เข้าใจว่าการโฆษณาของไทยนั้น มีมาแต่ครั้ง

โบราณกาลนับตั้งแต่คนไทยเริ่มมีสินค้า มีคนขายและคนซื้อ 

การโฆษณาสินค้าของคนไทย ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ คือ              

การร้องขายสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย โดยอาศัย

การบอกกล่าว ขายสนิค้าของตนไปยังลูกค้าโดยตรง ซึง่รปูแบบ

ของการโฆษณาสินค้าในลักษณะนี้ ยังคงสืบทอดมาจนกระทั่ง

ปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากบรรดาหาบเร่ รถเข็น และพัฒนารูป

แบบมาเป็นรถบรรทุกเล็ก ท่ีวิ่งขายสินค้าไปตามแหล่งชุมชน

และที่อยู่อาศัยเพื่อขายสินค้าทั่วไป หากย้อนหลังไปประมาณ

เกือบ ๒๐๐ ปี การโฆษณานั้น เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้น และ

พัฒนามาจากประเทศกลุ่มตะวันตก โดยเฉพาะอย่างย่ิง

สหรัฐอเมริกา ได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกพร้อม ๆ  

กับการพัฒนาของสื่อมวลชนชนิดแรก คือ หนังสือพิมพ์        

โดยเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๘๗ นายแพทย์ Dr. Dan 

Beach Bradley, M.D. ได้ออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย                          

ชื่อ หนังสือจดหมายเหตุฯ หรือ The Bangkok Recorder                     
Dr. Dan Beach Bradley, M.D.

การโฆษณาในประเทศไทย
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 อย่างไรก็ตามหากจะกล่าวถึงรากฐานของการจัดท�า

โฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ ถูกวางพื้นฐานขึ้นเมื่อพระเจ้า                

บรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพชรอคัรโยธนิ ทรงเป็นผูบ้กุเบกิ

และน�าเอากิจการโฆษณาแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในกิจการ                   

หลายแห่ง และบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี เช่น 

ทรงตั้งแผนกโฆษณากรมรถไฟ พร้อมทั้งการวางแผนและ               

หลักปฏบิตังิานโฆษณา โดยทรงน�าเอาตวัอย่างแผนการโฆษณา

กิจการรถไฟในประเทศอังกฤษมาใช้ในเมืองไทยเป็นครั้งแรก 

ต ่อมาได ้ทรงวางแผนและทรงรณรงค ์ โฆษณาให ้กับ                                 

การคลังออมสินจนประสบผลส�าเร็จอย่างยิ่ง การโฆษณา               

ครัง้นัน้ได้กลายเป็นรปูแบบปฏบิตัขิองการพฒันามาตราบเท่า

ทุกวันนี้ จึงท�าให้พระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดา           

แห่งวงการโฆษณาไทย

 เม่ือธุรกิจการค้าขยายตัว การสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสาร

ต่อมวลชนจึงทวีบทบาทส�าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในสมัย

รัชกาลที่ ๖ การโฆษณาเจริญมาก เนื่องจากหนังสือพิมพ์และ

นิตยสารได้เปลี่ยนมือผู้บริหาร จากการเป็นของเจ้านายมาสู่

สามัญชน และต้องด�าเนินการในรูปธุรกิจเพื่อเลี้ยงตัวให้รอด 

การโฆษณาจึงได้กลายเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญที่สุดของ

หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ ในเวลาเดียวกัน            

การโฆษณาก็ได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดและ

กิจการค้าอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ มีเหตุการณ์ส�าคัญ

อีกอย่างหนึ่งของวงการโฆษณาเกิดขึ้น นั่นคือ ได้มีบริษัท                      

ทีร่บัจ้างท�างานโฆษณาเกดิขึน้เป็นครัง้แรก ด�าเนนิงานในลกัษณะ

ของบริษัทโฆษณาท้องถิ่น ชื่อบริษัทสยามแอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด 

จากการก่อต้ังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพชร 
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อคัรโยธนิ และผู้เล็งเหน็ประโยชน์อย่างคุม้ค่าของการใช้บรกิาร

จากบริษัทโฆษณารายแรก คือ ห้างนายเลิศ ซึ่งเป็นบริษัทที่มี

สินค้าหลายประเภท

         ต่อมา ธุรกิจการโฆษณาได้ขยายขอบข่ายไปยังสื่อ                 

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๔๗๓ ประเทศไทยได้เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวร

แห่งแรกข้ึน คือ สถานีวิทยุกรุงเทพ ที่พญาไท จึงนับเป็นสื่อ

หน่ึงท่ีผลักดันให้ธุรกิจโฆษณาได้ขยายขอบข่ายให้กว้างไกล

ออกไป รวมทั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ประเทศไทยได้จัดตั้งสถานี

โทรทศัน์แห่งแรกใช้ชือ่ว่า สถานไีทยโทรทัศน์ ช่อง ๔ บางขุนพรม 

โดยมีการแพร่ภาพออกอากาศคร้ังแรกในวันที่ ๒๔ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๔๙๘ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพร่ภาพ

ทางโทรทัศน์ของประเทศไทย ที่มีการด�าเนินงานในรูปของ

บริษทัจ�ากดั คอื บรษิทั ไทยโทรทศัน์ จ�ากดั จงึนบัได้ว่าสือ่หลกั

ของการโฆษณาได้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนแล้ว ในระยะน้ีเอง 

บริษัทโฆษณาใหญ่ ๆ จากต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาเปิดกิจการ

รบัจ้างท�าโฆษณาให้กบับรษิทัห้างร้านในประเทศไทยทีต้่องการ

โฆษณาสนิค้าหรือบรกิารของตน นบัเป็นยคุเริม่ต้นของการท�า

ธุรกิจโฆษณาอย่างจริงจัง และเป็นยุคที่สื่อโฆษณาที่ส�าคัญ ๆ 

ทุกชนิดเกิดขึ้น ดังนั้น การโฆษณาจึงได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว             

ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนรูปแบบของการ

โฆษณาเองนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้นมา

                     

ข้อมูล :- วกิพิเีดยี “การโฆษณา” สบืค้นเมือ่วนัที ่๔ มกราคม 

   ๒๕๖๔ จาก https://th.wikipedia.org/ 

   wiki/%E0%B8%81% 

  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย “ประวัติวงการ

   โฆษณา” สบืค้นเมือ่วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

   จาก http://www.adassothai.com/

   index.php/main/about/milestone_

   detail/1

  ARTWORK DESCIGN.CO “ประวัติการโฆษณาใน

   ประเทศไทย” สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม 

   ๒๕๖๔ จาก https://artworkdesign.co/

   design/3501/thai-ads-history/
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เรื่องน่ารู้

	 จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา																			

สายพนัธ์ุใหม่	๒๐๑๙	รวมทัง้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	ของ

ประเทศไทย	ท�าให้ประชาชนทัว่ไปหนัมาสวมหน้ากากอนามยั

กันมากขึ้น	 จนปัจจุบันแทบจะถือได้ว ่าหน้ากากอนามัย																					

เป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ�าวันไปแล้ว																

การเห็นภาพของผู้คนส่วนใหญ่ในสถานที่ท�างาน	 โรงเรียน																

โรงพยาบาล	 ร้านอาหาร	 ห้างสรรพสินค้า	 สถานที่ท่องเท่ียว												

โรงภาพยนตร์	รถโดยสาร	เครือ่งบนิ	ฯลฯ	สวมหน้ากากอนามยั

จึงเป็นภาพที่ชินตาในช่วงนี้	 ในขณะเดียวกันค�าถามเกี่ยวกับ

การเลอืกชนดิของหน้ากากอนามยัทีเ่หมาะสม	และวิธกีารใส่ที่

ถูกต้องก็กลายเป็นค�าถามยอดฮิตเช่นเดียวกัน

 ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

	 หน้ากากอนามยั	คอื	หน้ากากทีส่วมใส่เพือ่ปกป้องระบบ

ทางเดนิหายใจจากเช้ือโรคต่าง	ๆ 	ได้แก่	เช้ือไวรสั	เช้ือแบคทเีรยี	

และเชื้อรา	รวมถึงมลพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดิน

หายใจของมนุษย์	 นอกจากน้ีหน้ากากอนามัยยังถือเป็น													

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรคจากผู ้ป ่วยไปสู ่ผู ้สัมผัสที่อยู ่ ใกล ้ชิดอีกด้วย																									

หากมีการสวมใส่อย่างถูกวิธี	 ในปัจจุบัน	 หน้ากากอนามัย																		

มีหลากหลายชนิด	 ดังนั้นการเลือกประเภทของหน้ากาก

อนามยัให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์จะช่วยให้สามารถป้องกนั

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ	 และยังสามารถป้องกัน

อนัตรายจากมลพษิของฝุน่บางประเภทได้อกีด้วย	ในทีน่ีจ้ะขอ

แบ่งประเภทของหน้ากากอนามัยเป็น	๓	ประเภท	ได้แก่
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 ๑.	หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ	๓	ชั้น
หรือหน้ากากอนามัยที่ใช ้สวมในขณะผ่าตัด	 (surgical																					

face	mask)	 ในทางการแพทย์หน้ากากชนิดนี้เป็นหน้ากาก													

ท่ีสวมขณะผ่าตัดเพ่ือป้องกันเลือดหรือสารคัดหล่ังของผู้ป่วย							

ท่ีอาจกระเด็นเข้าปากและจมูกของแพทย์ผ่าตัด	 และป้องกัน

น�้าลาย	เสมหะ	หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของ

แพทย์ผ่าตัดที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในบริเวณที่ท�าการ

ผ่าตดั	ในปัจจบัุนหน้ากากอนามยัชนดินีเ้ป็นหน้ากากทีพ่บเหน็

ได้บ่อยที่สุดเนื่องจากมีวางขายตามร้านสะดวกซ้ือและท้อง

ตลาดทั่วไป	และมีราคาไม่แพง	คุณสมบัติของหน้ากากชนิดนี้

คอื	สามารถป้องกนัเชือ้โรคทีม่อีนภุาคขนาด	๓	ไมครอน	ท่ีแพร่

กระจายผ่านทางการไอหรือจาม	 ได้แก่	 เชื้อแบคทีเรีย	 เชื้อรา	

และเชื้อไวรัสบางชนิด	 (เช่น	 เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	

และเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 ๒๐๑๙)	 รวมทั้งสามารถ

ป้องกันฝุ่นควนัท่ีมีอนภุาคขนาดใหญ่	และป้องกนัของเหลวซมึ

ผ่านได้	 อย่างไรก็ตามข้อจ�ากัดของหน้ากากอนามัยชนิดน้ีคือ	

ไม่แนบกระชบักบัใบหน้า	เวลาใส่อาจมลีมรอบ	ๆ 	หน้ากากไหล

ผ่านเข้ามาได้อยู่	 โดยเฉพาะบริเวณด้านล่างของหน้ากาก

อนามัย	 ดังนั้น	 หน้ากากอนามัยชนิดนี้ไม่สามารถป้องกัน																			

เชื้อโรคที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า	๒.๕	ไมครอน	เช่น	เชื้อไวรัส

หัด	สุกใส	วัณโรค	และไม่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก	

PM	2.5	ได้	การใช้หน้ากากอนามยัชนดินีแ้นะน�าให้เปลีย่นใหม่

ทุกวัน	 ไม่แนะน�าให้น�ากลับมาใช้ซ�้าและไม่แนะน�าให้ใช้ร่วม													

กับผู้อื่น

ภาพที่	๑	หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ	๓	ชั้น

	 (ท่ีมา:	 https://www.medsupply.co/product/

star-หน้ากากอนามัย)

 วิธีการใส่หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ	๓	ชั้น
	 ๑.	ล้างมือท�าความสะอาดก่อนใส่หน้ากากอนามัย															

เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ติดอยู่บริเวณมือ

	 ๒.	 เลือกขนาดของหน้ากากอนามัยให้เหมาะสม	พอดี

กับขนาดของใบหน้า	 หากเป็นเด็กควรเลือกขนาดเฉพาะ																		

เพื่อไม่ให้หน้ากากอนามัยใหญ่เกินไป

	 ๓.	 หันหน้ากากอนามัยด้านสีเขียวเข้มออก	 เอาด้าน														

สีขาวเข้าหาหน้าตัวเอง	 หากเป็นหน้ากากอนามัยชนิดไม่มีสี															

ให้สงัเกตรอยพบัของหน้ากากอนามยั	หากมมุของรอยพบัชีล้ง

ด้านล่าง	ด้านนัน้จะเป็นด้านนอกของหน้ากากอนามยั	(ไม่ควร

ใส่กลับด้าน)

	 ๔.	 เอาด้านที่มีโลหะเส้นเล็ก	ๆ	อยู่ภายใน	ไว้ที่สันจมูก

	 ๕.	คล้องเชือกไว้กับหู	ปรับต�าแหน่งให้พอดี

	 ๖.	ดึงหน้ากากส่วนล่างให้ลงมาปิดคาง

	 ๗.	กดตรงส่วนของโลหะบนสันจมูก	 ให้โค้งรับสันจมูก

พอดี	เพื่อให้หน้ากากแนบชิดใบหน้าให้ได้มากที่สุด

 ๒.	หน้ากากชนดิ	N95	เป็นหน้ากากทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงกว่าหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ	 ๓	 ช้ัน	 ลักษณะ															

พิเศษของหน้ากากชนิดนี้คือ	 สามารถครอบลงไปที่บริเวณ												

หน้า	 จมูก	 และปากอย่างมิดชิด	 (บางรุ่นก็จะมีช่องส�าหรับ

หายใจออกแต่บางรุ ่นไม่มี)	 ท�าให้สามารถป้องกันเชื้อโรค																					

ที่มีขนาดอนุภาคขนาดเล็ก	 ๐.๓	 ไมครอนได้	 ได้แก่	 เชื้อไวรัส	

(เช่น	 เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 เชื้อไวรัสโคโรนา																			

สายพันธุ์ใหม่	 ๒๐๑๙	 เช้ือไวรัสหัด	 และเช้ือไวรัสสุกใส)																			

เช้ือแบคทีเรีย	 (เช่นเช้ือวัณโรค)	 และเช้ือรา	 นอกจากนั้น

หน้ากากชนดิ	N95	ยงัสามารถป้องกนัฝุ่นละอองขนาดเลก็	PM	2.5 

ได้อีกด้วย	 โดยมีประสิทธิภาพในการกรองสูงถึงร้อยละ	 ๙๕										

โดยท่ัวไปหน้ากากชนิด	 N95	 มีอายุการใช้งานนานประมาณ							

๓	 สัปดาห์สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้	 แต่เพื่อสุขอนามัยที่ดี													

ควรมีการเปลี่ยนใหม่ทุก	 ๑-๒	 วัน	 ยกเว้นกรณีหน้ากากเกิด														

การเปียกหรือโดนสารคัดหลั่ง	 เช่น	 น�้าลาย	 น�้ามูก	 ควรทิ้ง

หน้ากากในถังขยะติดเชื้อทันที	และไม่ควรน�ากลับมาใช้ซ�้าอีก	

ข้อจ�ากัดของหน้ากากชนิด	N95	นี้	คือ	ราคาแพงเมื่อเทียบกับ

หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ	 ๓	 ช้ัน	 และไม่เหมาะ													



เรื่องน่ารู้ 71

ที่จะใช้งานกับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด	 โรคหอบหืด	 และหญิง																			

ต้ังครรภ์	 เนื่องจากลมหายใจผ่านเข้าออกได้ยากเพราะม	ี																		

แรงต้านภายในซึ่งอาจท�าให้หายใจล�าบากได้

ภาพที่	๒	หน้ากากชนิด	N95

	 ( ที่ ม า : 	 h t t p s : / / t h . a l i e x p r e s s . c om /

item/32602989431.html;	 https://www.amazon.

ca/3M-HealthcareParticulate-Respirator-Surgical/dp/

B00O68F6VA ; 	 h t tp s : / / th . a l i e xp re s s . com/

item/32832210088.html)

 วิธีการใส่หน้ากากชนิด	N95
	 ๑.	 ล้างมือท�าความสะอาดก่อนใส่หน้ากาก	เพือ่ป้องกนั

การติดเชื้อที่ติดอยู่บริเวณมือ

	 ๒.	 ถือหน้ากากไว้ในอุ้งมือ	 แล้วครอบหน้ากากบริเวณ

ปากและจมูก

	 ๓.	ดงึสายรดัของหน้ากากท่ีอยูด้่านล่างคล้องศรีษะแล้ว

ดึงลงไปบรเิวณใต้ใบห	ูจากนัน้ดงึสายรดัเส้นบนคล้องศรีษะให้

อยู่บริเวณหลังศีรษะ	แล้วบีบบริเวณเส้นลวดให้พอดีกับจมูก

	 ๔.	ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าหน้ากากแนบสนิทกับ

ใบหน้าหรือไม่

	 ๕.	ทดสอบความพอดขีองหน้ากากโดยใช้มือทัง้สองข้าง

ทาบบริเวณหน้ากาก	 แล้วลองหายใจ	 หากหน้ากากพอดีกับ

ใบหน้าเวลาหายใจเข้าหน้ากากจะยุบตัว	หายใจออกหน้ากาก

จะพองตัวออก

	 ๖.	ส�าหรับผู้ป่วย	 หากใส่หน้ากาก	 N95	 ชนิดท่ีมีช่อง

ส�าหรับหายใจออก	 ควรเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยแบบเย่ือ

กระดาษ	๓	ชั้น

 3.	หน้ากากอนามยักนัฝุน่ละอองขนาดเลก็	

PM	2.5	ได้แก่
	 	 ๑.	 หน้ากากอนามัยมาตรฐาน	 KN95	 หน้ากาก

อนามัยชนิดน้ีเป็นทรงโดมโค้งมน	 ช่วงบนจมูกจะมีแถบโลหะ							

ที่สามารถดัดให้รับกับสันจมูกได้	 สามารถกรองฝุ่นละออง								

ขนาดเล็ก	๐.๓	ไมครอนได้

ภาพที่	๓	หน้ากากอนามัยมาตรฐาน	KN95

	 (ท่ีมา:	 https://www.jd.co.th/product/3m-

nexcare-kn95-pm-2.5-6_661826.html)

	 	 ๒.	 หน้ากากอนามัยกรองฝุ ่นละอองขนาดเล็ก	

หน้ากากอนามัยชนดินีส้ามารถป้องกนัฝุน่ละอองขนาดเลก็	PM	

2.5	 ได้มีช่องระบายอากาศและความชื้น	ท�าให้หายใจสะดวก

ขึ้น	 และมีแถบโลหะดัดโค้งให้เข้ากับสันจมูก	 เพื่อให้กระชับ

เวลาสวมใส่

 

ภาพที่	๔	หน้ากากอนามัยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก

	 (ที่มา:	https://promotions.co.th)

	 ๓.	 หน้ากากกรองอนุภาค	 เป็นหน้ากากจากญี่ปุ ่น																					

รปูทรง	๓	มิตแิละมีฟิลเตอร์ระบายอากาศ	๓	ช้ัน	ท�าให้สามารถ

กรองฝุน่ละอองขนาด	๐.๑-๑	ไมครอนได้	และสามารถปกป้อง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	ได้ถึง	๙๙%
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ภาพที่	๕	หน้ากากกรองอนุภาค

	 ( ที่ ม า : 	 h t t p s : / /www . f a c eboo k . c om/

Unicharm3DMaskTH/posts/340740026508978/)

	 ส�าหรับคุณสมบัติของหน้ากากอนามัยในกลุ่มน้ีในการ

ป้องกนัเชือ้โรคทีม่อีนภุาคขนาดเลก็	เช่น	เชือ้ไวรสัโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่	๒๐๑๙	เชื้อไวรัสหัด	เชื้อไวรัสสุกใส	และเชื้อวัณโรค

นั้น	 ข้ึนกับมาตรฐานการผลิต	 จึงอาจมีความแตกต่างกันใน

แต่ละบริษัทผู้ผลิต	 หากหน้ากากอนามัยไม่สามารถกันน�้าได	้

อาจไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคที่ติดต่อผ่านทางฝอยละออง

เสมหะที่เกิดขึ้นจากการไอหรือจามได้

 วิธีการใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก	PM	2.5
	 ๑.	 ล้างมอืท�าความสะอาดก่อนใส่หน้ากากอนามยั	เพือ่

ป้องกันการติดเชื้อที่ติดอยู่บริเวณมือ

	 ๒.	 เลือกขนาดของหน้ากากอนามัยให้เหมาะสม	พอดี

กับขนาดของใบหน้า	 หากเป็นเด็กควรเลือกขนาดเฉพาะเพื่อ

ไม่ให้หน้ากากอนามัยใหญ่เกินไป

	 ๓.	ถือหน้ากากอนามัยไว้ในอุ้งมือ	แล้วครอบหน้ากาก

บริเวณปากและจมูก

	 ๔.	คล้องเชือกไว้กับหู	 ปรับต�าแหน่งให้พอดี	 แล้วบีบ

บริเวณเส้นลวดให้พอดีกับจมูก

	 ๕.	ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าหน้ากากอนามัยแนบ

สนิทกับใบหน้าหรือไม่

	 ๖.	ส�าหรบัผูป่้วย	หากใส่หน้ากากอนามยักนัฝุน่ละออง

ขนาดเลก็	PM	2.5	ชนดิทีม่ช่ีองส�าหรับหายใจออก	ควรเปลีย่น

เป็นหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ	๓	ชั้น

	 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนา	 ๒๐๑๙	 ระลอกใหม่	 และมีผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก											

จนรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง	ๆ 	เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	อย่างไรก็ตาม	ในเบื้องต้นประชาชน

ควรช่วยกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหาก																		

ต้องออกจากบ้าน	 รวมท้ังล้างมืออย่างสม�่าเสมอ	 หลีกเลี่ยง																		

การเข้าไปในบรเิวณทีมี่ผูค้นจ�านวนมาก	เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้
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